

Mỗi người tìm cách thúc đẩy hạnh phúc của người khác. Hãy để có tình yêu thương lẫn nhau, sự kiên nhẫn lẫn nhau. Vì vậy, hôn nhân, thay vì là sự kết thúc của tình yêu, sẽ là sự khởi đầu của nó. Khoa học về cuộc sống tốt đẹp, tr. 360.

Anh Yêu Em

"Anh Yêu Em!" Những lời này giữa hai người trẻ thật ý nghĩa biết bao! Còn tuyệt vời hơn nữa khi chúng được Đấng Cứu Rỗi nói với chúng ta, Đấng muốn chúng ta được hạnh phúc và tìm thấy niềm vui trong mối quan hệ với nhau.

Chúa Kitô so sánh tình yêu của Ngài dành cho Giáo Hội với tình yêu giữa vợ chồng. Kinh Thánh chứa đựng những câu chuyện tình yêu dịu dàng, chẳng hạn như câu chuyện về Gia-cóp và Ra-chêl và câu chuyện cảm động về Ru-tơ người Mô-áp, người qua cuộc hôn nhân với Bô-ô đã trở thành một mắt xích trong gia phả của Đấng Mê-si.

Cha trên trời quan tâm đến đời sống tình cảm của chúng ta. Qua những tác phẩm được soi dẫn của Kinh Thánh và Ellen G. White, Chúa đã đưa ra lời khuyên cho những người trẻ trong việc tìm kiếm hạnh phúc.

Từ Kinh Thánh

"Hãy xem Chúa Cha đã ban cho chúng ta tình yêu lớn lao biết bao, đến nỗi chúng ta được gọi là con Thiên Chúa". I Giăng 3:1.

"Ta đến để chiên được sống và sống đời đời". Giăng 10:10.

"Ta bảo các người những điều này, để niềm vui của Ta ở trong các người và niềm vui của các người được trọn vẹn." Giăng 15:11.

"Ai chạm vào bạn là chạm vào con người của mắt Ngài." Zach. 2:8.

"Tình yêu là nhịn nhục, nhân hậu, không đố kỵ, không khoe khoang, không kiêu ngạo, không cứ xử không đúng mực, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nghi ngờ điều ác; nó không vui về sự bất chính, nhưng vui trong sự thật, tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Tình yêu thương không bao giờ kết thúc." I Cô-rinh-tô 13:4-8.

"Chúa hiện ra với tôi từ xa và phán rằng: Bởi vì ta đã yêu người bằng tình yêu đời đời nên ta cũng đã lấy lòng nhân từ kéo người lại." Jer. 31:3.

"Vì tôi tin chắc rằng cả cái chết, sự sống, các thiên thần, các quyền lực, những gì hiện tại, những gì sẽ đến, các quyền lực, chiều cao, chiều sâu, hay bất kỳ sinh vật nào khác có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu." của Thiên Chúa, ở trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta". Rôm. 8:38 và 39.

Hôn nhân, một sự ném trước thiên đàng

Sự ấm áp của tình bạn và tình yêu đích thực gắn kết trái tim vợ chồng là hương vị của Thiên đàng.

Đức Chúa Trời quy định rằng giữa những người tham gia vào mối quan hệ hôn nhân phải có tình yêu và sự hòa hợp hoàn hảo.

Cầu mong cô dâu và chú rể, trước sự hiện diện của vũ trụ thiên đường, cam kết yêu thương nhau như Chúa đã truyền cho họ phải làm. Ở những nơi thiên đường, (Suy niệm buổi sáng, 1968), tr. 202.

Con người không được tạo ra để sống cô độc; anh ta nên là một thực thể xã hội. Nếu không có bạn đồng hành, cảnh đẹp và công việc thú vị ở vườn Ê-đen sẽ không còn mang lại hạnh phúc trọn vẹn nữa. Ngay cả sự giao tiếp với các thiên thần cũng không thể thỏa mãn mong muốn được cảm thông và đồng hành của anh. Không có ai có cùng bản chất để yêu và được yêu.

Chính Thiên Chúa đã ban cho Adam một người bạn đồng hành. Ngài đã cung cấp cho anh ta một "người trợ giúp" - một người trợ giúp tương ứng với anh ta - người có khả năng là bạn đồng hành của anh ta, và có thể là một với anh ta, trong tình yêu và sự cảm thông. Eva được tạo ra từ một chiếc xương sườn lấy từ bên cạnh Adam, nghĩa là cô không nên thống trị anh như cái đầu, cũng không bị chà đạp dưới chân như thể cô thấp kém hơn, mà ở bên anh như một người bình đẳng, và được anh yêu thương, bảo vệ. Là một phần của người đàn ông, xương của xương anh, thịt của thịt anh, cô là con người thứ hai của anh, thể hiện sự kết hợp mật thiết và gắn bó tình cảm phải tồn tại trong mối quan hệ này. "Vì chẳng hề có người ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng và duy trì nó." Ê-phê-sô. 5:29. "Vì thế, người đàn ông sẽ lia cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ trở nên một xương một thịt." Tướng quân 2:24.

Chúa đã cử hành cuộc hôn nhân đầu tiên. Vì vậy, tổ chức này có người sáng lập là Đấng tạo ra vũ trụ.

"Hãy tôn kính... hãy kết hôn" (Hê-bơ-rơ 13:4); Đây là một trong những món quà đầu tiên của Chúa dành cho con người, và nó là một trong hai tổ chức mà sau khi sa ngã, Adam đã mang theo mình từ bên ngoài cánh cổng Thiên đường. Khi các nguyên tắc thiêng liêng được thừa nhận và tuân theo trong mối quan hệ này, hôn nhân là một điều may mắn; giữ gìn sự trong sạch và hạnh phúc của

loài người, cung cấp các nhu cầu xã hội của con người, nâng cao bản chất thể chất, trí tuệ và đạo đức. Tổ phụ và các nhà tiên tri, tr. 46.

Sau đó, khi Đấng Tạo Hóa bắt tay cặp thính trong hôn nhân và phán: Người đàn ông "sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ nên một xương một thịt" (Sáng Thế Ký 2:24) , ban hành luật hôn nhân cho tất cả con cái của Adam cho đến tận thế. Điều mà chính Chúa Cha Hằng Hữu đã tuyên bố là tốt đẹp, đó là quy luật mang lại phước lành và phát triển cao nhất cho con người. Bài phát biểu vĩ đại nhất của Chúa Kitô, trang. 63 và 64.

Hãy hẹn hò cuối cùng thông qua cuộc hôn nhân của bạn

Không một lời nói nào, một hành động nào được thực hiện mà các thiên thần thánh thiện không muốn suy ngẫm và ghi vào các cuốn sách trên. Họ phải chỉ nhìn thấy vinh quang của Thiên Chúa. Trái tim chỉ nên có tình cảm trong sáng, thánh thiện, xứng đáng với những người theo Chúa Giêsu Kitô, được tôn vinh về bản chất và thiên thượng hơn trần thế. Bất cứ điều gì khác biệt đều là xúc phạm, hèn hạ trong việc hẹn hò; và hôn nhân không thể thánh thiện và đáng tôn trọng trước mặt Đức Chúa Trời trong sạch và thánh thiện trừ khi nó tuân theo những nguyên tắc cao quý trong kinh thánh.

Chúa Giê-su không bắt đầu chức vụ của Ngài bằng một công việc vĩ đại nào đó trước Tòa Công luận ở Giê-ru-sa-lem. Trong một cuộc họp mặt gia đình tại một ngôi làng nhỏ ở Galilê, quyền năng của Ngài đã được biểu lộ để tăng thêm niềm vui cho tiệc cưới. Vì vậy, Ngài bày tỏ sự cảm thông với loài người và mong muốn mang lại hạnh phúc cho họ. Khất vọng của thời đại, tr. 128.

Đấng đã ban Ê-va cho A-đam làm bạn đồng hành đã thực hiện phép lạ đầu tiên tại tiệc cưới. Trong căn phòng tiệc nơi bạn bè và người thân cùng nhau vui mừng, Chúa Kitô bắt đầu sứ vụ công khai của Ngài. Do đó, Ngài đã thừa nhận hôn nhân, công nhận nó là một thể chế do chính Ngài thiết lập. Khoa học về cuộc sống tốt đẹp, tr. 356.

Chỉ có sự hiện diện của Chúa Kitô mới có thể làm cho con người được hạnh phúc. Tất cả những nguồn nước chung của sự sống Chúa Kitô có thể biến thành rượu Thiên đàng, khi ấy mái nhà sẽ trở thành vườn địa đàng hạnh phúc; gia đình, một biểu tượng đẹp đẽ của gia đình trên Thiên đàng. The Adventist Home, p. 28.

Bức thư do Ellen White viết cho con trai Edson ngay sau khi kết hôn:

Edson và Ema thân mến,

Các con ơi, các con đã trao trái tim mình cho nhau; cũng như họ đã dâng hiến nó hoàn toàn và không chút dè dặt cho Chúa.

Trong cuộc sống hôn nhân, hãy cố gắng động viên lẫn nhau. Hãy thể hiện những nguyên tắc cao quý và cao quý của đức tin thánh thiện trong cuộc trò chuyện hàng ngày và trong sự thân mật của cuộc sống. Hãy luôn nhiệt tình và dịu dàng với tình cảm của nhau. Đừng cho phép bất kỳ hình thức nhạo báng, đùa cợt hoặc khiển trách mỉa mai nào giữa bạn. Những điều này rất nguy hiểm. Họ đau. Vết thương có thể được che đậy, nhưng vết thương vẫn tồn tại, và hòa bình đang bị hy sinh và hạnh phúc bị đe dọa.

Con ơi, hãy cẩn thận và đừng bao giờ bộc lộ một chút khuynh hướng nào giống như tinh thần độc tài và độc đoán. Sẽ có phần thưởng nếu bạn cẩn thận với lời nói của mình trước khi nói ra. Điều này sẽ dễ dàng hơn việc rút lại chúng hoặc xóa bản in của bạn sau này. Luôn nói chuyện tử tế. Làm dịu tông màu giọng nói của bạn. Chỉ cho phép tình yêu, lòng tốt và sự dịu dàng được thể hiện qua nét mặt và giọng nói của bạn. Hãy biến điều này thành một hoạt động khuếch tán các tia sáng nhưng không bao giờ để lại đám mây. Ema sẽ có được tất cả những gì bạn mong muốn, nếu bạn thận trọng và không tạo cho cô ấy bất kỳ lý do gì để cảm thấy đau khổ, băn khoăn và nghi ngờ tính chân thật trong tình yêu của bạn. Chính bạn có thể đạt được hạnh phúc của mình hoặc đánh mất nó. Bằng cách cố gắng tuân theo Lời Chúa, bạn có thể làm cho con đường sống trở nên đúng đắn, cao quý, cao quý và dễ chịu cho nhau.

Hãy sẵn sàng nhượng bộ. Edson, đôi khi hãy nhượng bộ trong phán đoán của bạn. Đừng cố chấp, ngay cả khi hành động của bạn có vẻ hợp lý đối với bạn. Bạn phải tuân thủ, kiên nhẫn, nhân hậu, nhạy cảm, nhân hậu, lịch sự, duy trì những phép lịch sự nho nhỏ trong cuộc sống, những hành động triu mến, sự dịu dàng, những lời nói thân mật, khích lệ. Cầu xin phước lành của Chúa ngự xuống trên các con, hỡi các con của Mẹ, đó là lời cầu nguyện của mẹ các con.

mẹ ơi

Thư 24, 1870.

Hôn nhân, Thể chế thiêng liêng

Ai tìm được một người vợ thì tìm được điều tốt lành và được ơn của Chúa. Tíh. 18:22.

Hôn nhân đã nhận được sự chấp thuận và chúc phúc của Chúa Kitô, và phải được coi là một thể chế thiêng liêng. Tôn giáo đích thực không mâu thuẫn với kế hoạch của Chúa. Thiên Chúa truyền lệnh cho người phụ nữ phải kết hợp với người đàn ông trong hôn nhân thánh thiện, để tạo nên những gia đình được đội vương miện danh dự, đó sẽ là biểu tượng của gia đình trên Thiên đàng... Hôn nhân, khi được thực hiện một cách trong sạch và thánh thiện, sự thật và công lý, là một trong những phước lành lớn nhất từng được ban cho gia đình nhân loại. ...

Tình yêu thần linh bắt nguồn từ Chúa Kitô không bao giờ tiêu diệt tình yêu con người, nhưng bao gồm cả tình yêu này, được tinh luyện và thanh lọc. Nhờ Ngài tình yêu con người được nâng cao và cao quý. Tình yêu con người không bao giờ có thể sinh hoa trái quý giá nếu nó không được kết hợp với bản tính Thiên Chúa và được rèn luyện để hướng về Thiên Đàng. Chúa Giêsu muốn thấy những cuộc hôn nhân hạnh phúc, những gia đình hạnh phúc. Sự ấm áp của tình bạn và tình yêu đích thực gắn kết trái tim vợ chồng là hương vị của Thiên đàng.

Đức Chúa Trời quy định rằng giữa những người tham gia vào mối quan hệ hôn nhân phải có tình yêu hoàn hảo và sự hòa hợp hoàn hảo. Cầu mong cô dâu và chú rể, trước sự hiện diện của vũ trụ thiên đường, cam kết yêu thương nhau như Chúa đã truyền cho họ phải làm như vậy. ...

Thiên Chúa, từ đàn ông, đã làm nên đàn bà, để trở thành người bạn đồng hành và trợ giúp của anh ta, để nên một với anh ta, để khuyến khích, khuyến khích và chúc phúc cho anh ta, và ngược lại, với anh ta, là người trợ giúp đắc lực cho cô ấy. Tất cả những người bước vào quan hệ hôn nhân với mục đích thánh thiện—người chồng để có được tình cảm trong sáng của trái tim người phụ nữ, người vợ để làm dịu đi và cải thiện tính cách của chồng bằng cách hoàn thiện anh ta—những điều này đều hoàn thành mục đích thiêng liêng đối với họ.

Chúa Kitô đã không đến để phá hủy tổ chức này, nhưng để khôi phục nó trở lại sự thánh thiện và nâng cao ban đầu. Ngài đến để khôi phục lại hình ảnh đạo đức của Đức Chúa Trời nơi con người, và Ngài bắt đầu công việc của mình bằng việc chấp thuận hôn nhân. Đáng đã tạo nên cặp thánh đầu tiên và tạo dựng cho họ một thiên đường, đã đặt dấu ấn của Ngài vào thể chế hôn nhân, được cử hành lần đầu tiên ở Vườn Địa Đàng, khi các ngôi sao mai cùng nhau hát và tất cả con cái Chúa đều vui mừng.

Bản thảo 16, 1899.

Những ràng buộc của hôn nhân

Tôi thường đọc những dòng này: "Hôn nhân là một cuộc xổ số". Một số tiếp tục như thể họ tin vào lời tuyên bố này, và cuộc sống hôn nhân của họ chứng thực rằng đối với họ điều đó là như vậy. Nhưng hôn nhân đích thực không phải là trò xổ số. Hôn nhân được thiết lập ở Eden. Sau khi tạo ra Adam, Chúa đã phán: "Con người ở một mình thì không tốt: Ta sẽ làm cho nó một người trợ giúp phù hợp với nó". Khi Chúa dâng Eva cho Adam, các thiên thần của Chúa đã chứng kiến buổi lễ. Tuy nhiên, có rất ít cặp đôi hoàn toàn đoàn kết khi lễ cưới diễn ra. Công thức của những lời nói trước sự chứng kiến của hai người tuyên thệ hôn nhân không làm cho họ trở thành một sự hiệp nhất. Trong cuộc sống tương lai của họ, sự kết hợp của cả hai trong hôn nhân phải diễn ra.

Nó có thể trở thành một sự kết hợp thực sự hạnh phúc nếu mỗi người dành cho nhau tình cảm chân thành từ trái tim.

Tuy nhiên, thời gian trôi qua đã tước đi sự lãng mạn mà trí tưởng tượng đã khoác lên cuộc hôn nhân, và sau đó, theo gợi ý của Satan, ý nghĩ đó len lỏi vào tâm trí: "Chúng ta không yêu nhau như chúng ta tưởng".

Hãy trục xuất nó ra khỏi tâm trí bạn! Đừng trì hoãn việc đó! Hãy từ chối mỗi người, quên đi chính mình, để nuôi dưỡng những ý tưởng mà Satan sẽ rất vui lòng ấp ủ. Anh ấy sẽ ra tay khiến bạn nghi ngờ, ghen tị với từng điều nhỏ nhặt, dù nhỏ nhất, nhằm chia rẽ tình cảm lẫn nhau của hai bạn. ... Khi sự lãng mạn không còn nữa, mỗi người nên suy nghĩ, không phải theo lối ủy mị, làm thế nào mình có thể biến cuộc sống hôn nhân như Chúa mong muốn.

Cuộc sống là một món quà quý giá từ Thiên Chúa, và không nên lãng phí vào những lời than thở ích kỷ hoặc tỏ ra thờ ơ và bất mãn. Cầu mong vợ chồng cùng nhau kết hợp lại mọi thứ. Hãy đổi mới sự quan tâm lẫn nhau lần đầu, nhận ra lỗi lầm của nhau, nhưng trong công việc này hãy hết sức cẩn thận để người chồng không tự tiện nhận lỗi của vợ, lỗi của chồng. Hãy quyết tâm làm tất cả những gì có thể cho nhau, và mối ràng buộc trong hôn nhân sẽ là mối ràng buộc đáng mong ước nhất. Thư 76, 1894.

Ngôi nhà của bạn có thể là biểu tượng của Thiên đường Thư 10, 1894

Cuộc sống hôn nhân ngày càng tốt đẹp hơn

Con người nam nữ có thể đạt được lý tưởng của Thiên Chúa về bản thân mình nếu họ nhận lấy Chúa Kitô làm người trợ giúp. Điều mà sự khôn ngoan của con người không thể làm được thì ân sủng của Ngài sẽ hoàn thành cho những ai hiến thân cho Ngài với lòng tin cậy yêu thương. Của bạn

Chúa Quan Phòng có thể hiệp nhất các tâm hồn bằng những mối ràng buộc có nguồn gốc từ thiên đàng. Tình yêu sẽ không chỉ là sự trao đổi bằng những lời nói nhẹ nhàng và tăng bốc. Khung dệt của Trời dệt với sợi ngang và sợi dọc mịn hơn nhưng chắc chắn hơn những gì có thể dệt trên khung dệt của Trái đất. Kết quả không phải là loại vải yếu mà là loại vải có khả năng chống mối và chịu thử nghiệm. Trái tim sẽ hợp nhất với trái tim trong mối dây vàng son của một tình yêu lâu dài. Khoa học về cuộc sống tốt đẹp, tr. 362.

Yêu như Chúa Kitô yêu có nghĩa là thể hiện lòng vị tha, qua những lời nói tử tế và vẻ mặt dễ chịu, mọi lúc, mọi nơi. Đối với những người ban cho chúng, chúng chẳng tốn kém gì mà để lại hương thơm bao trùm tâm hồn. Hiệu quả của nó không bao giờ có thể được ước tính. Chúng là một phước lành, không chỉ cho người nhận mà còn cho người cho, bởi vì chúng hành động theo người đó. Tình yêu đích thực là một thuộc tính quý giá có nguồn gốc từ thiên đường, hương thơm sẽ tăng lên khi nó được phân phát cho người khác.

Tình yêu của Chúa Kitô sâu sắc và nồng nàn, tuôn chảy như một dòng thác không thể kìm nén được đối với tất cả những ai đón nhận nó. Không có sự ích kỷ trong tình yêu của Ngài. Tình yêu trời sinh này là một nguyên tắc tồn tại trong trái tim, và nó sẽ không chỉ được biết đến với những người mà chúng ta yêu quý nhất trong mối quan hệ thiêng liêng mà còn với tất cả những người mà chúng ta tiếp xúc. Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta thể hiện điều đó bằng những hành động lịch sự nhỏ nhặt, nhân nhượng, thực hiện những hành động tử tế, nói những lời dịu dàng, chân thật và khích lệ. Nó sẽ khiến chúng ta đồng cảm với những người có trái tim khao khát sự đồng cảm. Bình luận Kinh thánh SDA, tập. 5, tr. 1.140.

Tình yêu, một cây dịu dàng

Tình yêu là một loại cây có nguồn gốc từ thiên đường, cần được vun trồng và nuôi dưỡng. Những trái tim triu mến, những lời nói chân thành, yêu thương sẽ làm cho gia đình hạnh phúc và sẽ có tác dụng nâng đỡ tất cả những ai bước vào phạm vi ảnh hưởng đó. Nhà Cơ Đốc Phục Lâm, tr. 50.

Mặc dù phụ nữ mong muốn những người đàn ông có tính cách mạnh mẽ và cao thượng, người mà họ có thể tôn trọng và yêu thương, nhưng những phẩm chất này cần phải được kết hợp với sự dịu dàng và tình cảm, sự kiên nhẫn và bao dung. Ngược lại, người vợ phải vui vẻ, tốt bụng và tận tâm, càng giống chồng càng tốt, không làm mất đi cá tính riêng của mình. Cả hai đều phải rèn luyện tính kiên nhẫn và lòng tốt, để tình yêu dịu dàng dành cho nhau này sẽ làm cho cuộc sống hôn nhân trở nên thú vị và dễ chịu.

Những người có những ý tưởng rất cao cả về cuộc sống hôn nhân, những người mà trí tưởng tượng của họ đã xây nên những lâu đài trên không, hầu như không liên quan gì đến những rắc rối và vấn đề của cuộc sống, sẽ thấy mình vô cùng thất vọng khi đối mặt với thực tế. Khi cuộc sống thực tế xuất hiện những vấn đề và lo lắng, họ sẽ hoàn toàn không chuẩn bị để đối mặt với chúng. Họ mong đợi sự hoàn hảo ở nhau nhưng lại tìm ra điểm yếu và khuyết điểm; bởi vì đàn ông và đàn bà hữu hạn đều không hoàn hảo. Sau đó, họ bắt đầu tìm lỗi ở nhau và bày tỏ sự thất vọng. Thay vào đó, các bạn nên cố gắng giúp đỡ nhau đối mặt với cuộc chiến cuộc đời một cách can đảm.

Tạp chí và Herald, ngày 2 tháng 2 năm 1886.

Sức mạnh của tình yêu

Tình yêu là sức mạnh. Nguyên tắc này bao hàm sức mạnh trí tuệ và đạo đức, không thể tách rời khỏi nó. Quyền lực của cải có xu hướng tham nhũng, phá hoại; sức mạnh của vũ lực có khả năng gây hại; tuy nhiên, sự xuất sắc và giá trị của tình yêu thuần khiết hệ tại ở hiệu quả của nó để làm điều tốt, và không gì khác ngoài điều tốt.

Mọi điều được thực hiện vì tình yêu thuần khiết, dù nhỏ bé hay tầm thường trong mắt đàn ông, đều hoàn toàn có kết quả; bởi vì Chúa quan tâm đến mức độ tình yêu mà một người dành cho việc họ làm hơn là mức độ họ đạt được.

Tình yêu đến từ Thiên Chúa. Tấm lòng không hoán cải không có khả năng khởi nguồn hay sản sinh ra loại cây có nguồn gốc từ trời này, cây chỉ sống và phát triển ở nơi Chúa Kitô ngự trị. ... Tình yêu không hoạt động vì lợi nhuận hay phần thưởng; tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã quy định rằng lợi ích to lớn chắc chắn phải đi kèm với mọi công việc yêu thương. Điều này có bản chất lan tỏa và cách hành động không ồn ào, nhưng mạnh mẽ và mạnh mẽ trong thiết kế của nó để vượt qua những tệ nạn lớn. Ảnh hưởng của nó gần như làm dịu đi và biến đổi, nó sẽ chiếm hữu cuộc sống của những tội nhân và chạm đến tâm hồn họ khi mọi phương tiện khác đều tỏ ra vô ích.

Bất cứ nơi nào sức mạnh của trí tuệ, quyền lực hoặc sức mạnh được sử dụng và tình yêu, tình cảm và ý chí của những người mà chúng ta tìm cách tiếp cận không hiện diện rõ ràng, thì họ sẽ có thái độ phòng thủ hoặc ghê tởm và sức mạnh phản kháng. ...

Tình yêu thuần khiết có cách hành động đơn giản và khác biệt với bất kỳ nguyên tắc hành động nào khác. Yêu thích ảnh hưởng và mong muốn được người khác tôn trọng có thể tạo ra một cuộc sống có trật tự và thường là một

hành vi không thể chê trách được. Việc tôn trọng bản thân có thể giúp chúng ta tránh được sự xuất hiện của cái ác. Một tấm lòng ích kỷ có thể làm những hành động rộng lượng, nhận ra sự thật hiện tại, bề ngoài bày tỏ sự khiêm nhường và tình cảm, tuy nhiên động cơ có thể lừa dối và ô uế; những hành động xuất phát từ một trái tim như vậy có thể mất đi hương vị của sự sống, hoa trái của sự thánh thiện đích thực, của những nguyên tắc của tình yêu thuần khiết.

Tình yêu phải được nuôi dưỡng và trau dồi, vì ảnh hưởng của nó là thiêng liêng. Lời chứng chọn lọc, tập. 1, trang. 209-211.

Tôn giáo đảm bảo hạnh phúc gia đình

Tôn giáo là một sức mạnh tuyệt vời trong gia đình. Cách cư xử của người chồng đối với vợ và cách cư xử của vợ đối với anh ta có thể khiến cuộc sống ở nhà trở thành sự chuẩn bị cho việc thuộc về gia đình trên. Thư 57, 1902.

Những trái tim tràn đầy tình yêu của Chúa Kitô không bao giờ có thể bất hòa. Tôn giáo là tình yêu, và gia đình Cơ Đốc là nơi tình yêu ngự trị và được thể hiện qua lời nói cũng như hành động ân cần chu đáo và lịch sự nhẹ nhàng. Lời chứng thực, tập. 5, tr. 335.

Tôn giáo là cần thiết trong gia đình. Chỉ có cô ấy mới có thể ngăn chặn những lỗi lầm xúc phạm thường xuyên khiến cuộc sống hôn nhân trở nên cay đắng. Chỉ nơi nào Chúa Kitô ngự trị mới có được tình yêu sâu sắc, chân thật và vị tha. Khi đó người này và người khác sẽ hòa hợp, và hai cuộc sống sẽ hòa hợp hòa hợp. Các thiên thần của Chúa sẽ là khách trong nhà, và những buổi canh thức thánh thiện của họ sẽ thánh hóa phòng tân hôn. Sự nhục dục hèn hạ sẽ bị trục xuất. Những suy nghĩ sẽ hướng về Thiên Chúa ở trên cao; lòng sùng mộ của trái tim sẽ lên tới Ngài. Lời chứng chọn lọc, tập. 2, tr. 119.

Trong mỗi gia đình nơi Chúa Kitô ngự trị, tình yêu dịu dàng và cảm thông sẽ được thể hiện dành cho nhau; không phải là một tình yêu nhất thời chỉ thể hiện bằng những vuốt ve triu mến, mà là một tình yêu sâu sắc và lâu dài. Tạp chí và Herald, ngày 2 tháng 2 năm 1886.

Cơ đốc giáo phải là một ảnh hưởng có tính kiểm soát

Kitô giáo phải có ảnh hưởng vượt trội trên mối quan hệ hôn nhân; nhưng thường thì những lý do quyết định sự kết hợp này không phù hợp với các nguyên tắc Cơ đốc giáo. Satan liên tục tìm cách củng cố quyền lực của mình đối với dân Chúa bằng cách xúi giục họ liên minh với thân dân của hắn; và để đạt được điều này, anh ta cố gắng khơi dậy những đam mê ô uế trong lòng. Nhưng trong Lời Ngài, Chúa đã chỉ dẫn rõ ràng dân Ngài không được đoàn kết với những người không có tình yêu thương dành cho Ngài. 563.

Chúa Giêsu muốn hôn nhân được hạnh phúc

Tình yêu thần linh đến từ Chúa Kitô không bao giờ tiêu diệt tình yêu con người, nhưng bao gồm cả nó. Nhờ Ngài, tình yêu con người được tinh luyện và tinh luyện, nâng cao và cao quý. Tình yêu con người không bao giờ sinh hoa trái quý giá cho đến khi nó được kết hợp với bản tính Thiên Chúa và được rèn luyện để tiến về Thiên Đàng. Chúa Giêsu mong muốn được thấy những cuộc hôn nhân hạnh phúc và những gia đình hạnh phúc. Tiếng vọng Kinh thánh, ngày 4 tháng 9 năm 1899.

Giống như tất cả những hồng ân tốt lành khác của Thiên Chúa được giao phó cho nhân loại, hôn nhân đã bị tội lỗi làm hư hỏng; nhưng mục đích của phúc âm là khôi phục lại sự thanh khiết và vẻ đẹp của nó. ...

Ân sủng của Chúa Kitô, và chỉ có điều đó, mới có thể biến tổ chức này thành điều mà Thiên Chúa đã dự định: một công cụ ban phúc lành và nâng cao nhân loại. Và vì vậy các gia đình trên Trái đất, trong sự đoàn kết, hòa bình và tình yêu, có thể đại diện cho gia đình trên Thiên đàng.

Tình trạng của xã hội thể hiện sự phản ánh đáng buồn về lý tưởng của Thiên đàng về mối quan hệ thiêng liêng này. Tuy nhiên, ngay cả đối với những người đã cảm thấy cay đắng và thất vọng sâu sắc nơi họ đã hy vọng tìm được tình bạn và niềm vui, thì phúc âm của Đấng Ky Tô mang đến sự an ủi. Tạp chí và Herald, ngày 10 tháng 12 năm 1908.

Sự kết hợp của hai cuộc sống

Đây là một thời điểm quan trọng trong lịch sử của những người đi trước các bạn để thống nhất lợi ích, sự đồng cảm, tình yêu và công việc của họ trong sự vụ cứu rỗi các linh hồn. Trong mối quan hệ hôn nhân, một bước rất quan trọng được thực hiện: sự kết hợp hai cuộc sống thành một. ... Điều phù hợp với ý muốn của Thiên Chúa là vợ chồng nên hiệp nhất trong công việc của Ngài, để phát huy nó một cách trọn vẹn và thánh thiện. Họ có thể làm điều này.

Phước lành của Chúa trên ngôi nhà nơi sự kết hợp này tồn tại giống như ánh sáng của Thiên đường, bởi vì mệnh lệnh của Chúa là người nam và người nữ phải kết hợp với nhau trong một mối dây thánh thiện, dưới Chúa Giêsu Kitô, dưới sự kiểm soát của Ngài và sự hướng dẫn của Thánh Thần Ngài. ...

Thiên Chúa mong muốn quê hương là nơi hạnh phúc nhất trên trái đất, biểu tượng chính xác của ngôi nhà thiên đường. Bằng cách đảm nhận trách nhiệm hôn nhân trong gia đình, hiệp nhất quyền lợi của họ với Chúa Giê-su Christ, yên nghỉ trong vòng tay Ngài và những lời hứa của Ngài, vợ chồng có thể tận hưởng hạnh phúc trong sự kết hợp mà các thiên sứ của Đức Chúa Trời khen ngợi.

Hôn nhân không làm giảm đi sự hữu ích của bạn mà còn củng cố nó. Họ có thể biến đời sống hôn nhân thành một thừa tác vụ cứu rỗi các linh hồn cho Chúa Kitô; và tôi biết những điều tôi đang nói, vì trong ba mươi sáu năm chồng tôi và tôi đã đoàn kết với nhau, và chúng tôi đã đi đến mọi nơi mà Chúa bảo chúng tôi phải đi. Trong vấn đề này, chúng ta biết rằng chúng ta được Đức Chúa Trời chấp nhận trong mối quan hệ hôn nhân. Vì thế đây là một lễ tấn phong long trọng. ...

Và bây giờ, nhân dịp này, tôi có thể nắm tay người anh em này của chúng ta... và chúng tôi nắm tay bạn, vợ của anh ấy, và chúng tôi kêu gọi bạn hãy cùng nhau thực hiện công việc của Chúa. Tôi sẽ nói: Hãy để Chúa làm cố vấn cho bạn. Đoàn kết, đoàn kết cả hai. Bản thảo 170, 1905.

Lời khuyên dành cho cặp đôi mới cưới

Anh chị em thân mến: Các bạn đã cùng nhau tham gia vào một buổi hòa nhạc trọn đời. Sự giáo dục của bạn trong cuộc sống hôn nhân đã bắt đầu. Năm đầu tiên của cuộc sống hôn nhân là một năm trải nghiệm, một năm giống như đứa trẻ học bài ở trường, vợ chồng cùng nhau khám phá những nét tính cách khác nhau. Trong năm đầu tiên của cuộc sống hôn nhân, đừng để bất kỳ chương nào làm hoen ố hạnh phúc tương lai của bạn. ...

Anh ơi, thời gian, sức lực và hạnh phúc của vợ anh giờ đây đều gắn liền với anh. Ảnh hưởng của bạn đối với cô ấy có thể là hương vị của sự sống đối với sự sống, hoặc của cái chết đối với cái chết. Hãy hết sức cẩn thận để không hủy hoại cuộc sống của anh ấy.

Thưa chị, bây giờ chị sẽ học những bài học thực tế đầu tiên về trách nhiệm trong cuộc sống hôn nhân.

Hãy cẩn thận học tập những bài học này mỗi ngày một cách trung thực. ... Hãy thường xuyên đề phòng bản thân không nhượng bộ trước sự ích kỷ.

Trong cuộc đời của bạn, tình cảm của bạn phải là nguồn gốc của hạnh phúc chung. Mỗi người phải thúc đẩy hạnh phúc của người khác. Đây là ý muốn của Chúa đối với bạn. Tuy nhiên, đồng thời các bạn phải hợp nhất trong một sinh vật duy nhất, không ai trong số các bạn phải đánh mất cá tính riêng của mình trong người khác. Chúa là chủ sở hữu cá tính của bạn. Bạn phải hỏi Ngài: Thế nào là đúng? chuyện gì thế? Làm thế nào tôi có thể hoàn thành tốt nhất mục đích sáng tạo của mình? Lời chứng chọn lọc, tập. 3, tr. 95.

Trừ khi bạn có lòng khao khát nhiệt thành trở thành con Thiên Chúa, bạn sẽ không hiểu rõ cách giúp đỡ lẫn nhau. Hãy dịu dàng và quan tâm đến nhau, từ bỏ những ham muốn và mục đích riêng của mình để có thể làm cho nhau hạnh phúc. Ngày qua ngày, bạn có thể đạt được tiến bộ trong việc hiểu biết chính mình. Ngày qua ngày, bạn có thể học tốt hơn cách khác phục những điểm yếu trong tính cách của mình. Chúa Giêsu sẽ là ánh sáng, sức mạnh, vương miện của bạn, bởi vì bạn đầu phục ý muốn của mình theo ý muốn của Ngài. ...

Bạn cần ân sủng khuất phục của Chúa trong tâm lòng của bạn. Đừng mong muốn một cuộc sống nhàn rỗi và không hoạt động. Tất cả những ai có liên quan đến công việc của Chúa phải thường xuyên đề phòng tính ích kỷ. Giữ đèn của bạn được cung cấp và đốt cháy. Khi đó bạn sẽ không bắt chước trong lời nói và hành động của mình. Cả hai bạn sẽ hạnh phúc nếu cố gắng làm hài lòng nhau. Giữ các cửa sổ tâm hồn đóng lại với Trái đất và mở ra với Thiên đường.

Đàn ông và phụ nữ có thể đạt được tiêu chuẩn cao nếu họ chỉ công nhận Đấng Christ là Cứu Chúa của cá nhân họ.

Hãy canh thức và cầu nguyện, phó thác mọi sự cho Chúa. Sự chắc chắn rằng bạn đang chiến đấu cho cuộc sống vĩnh cửu sẽ củng cố và an ủi cả hai bạn. Trong suy nghĩ, lời nói và hành động, các bạn phải là ánh sáng cho thế giới. Hãy kỷ luật mình trong Chúa; vì Ngài đã giao cho bạn những nhiệm vụ thiêng liêng mà bạn không thể thực hiện đúng đắn nếu không có kỷ luật này.

Khi tin vào Chúa Giêsu, bạn không chỉ cứu được linh hồn mình mà còn bằng giới luật và gương sáng bạn phải tìm cách cứu những linh hồn khác. Hãy lấy Đấng Christ làm tiêu chuẩn của bạn. Hãy tôn vinh Ngài là Đấng có thể ban cho bạn sức mạnh để vượt qua.

Tôi đã hoàn toàn tiêu diệt tận gốc rễ ích kỷ. Hãy tôn vinh Chúa vì bạn là con cái của Ngài. Hãy tôn vinh Đấng Cứu Chuộc của bạn và Ngài sẽ ban cho bạn một vị trí trong vương quốc của Ngài. Thư 57, 1902.

Lời cam kết trước các nhân chứng trên trời

Đức Chúa Trời đã quy định rằng giữa những người kết hôn phải có tình yêu và sự hòa hợp hoàn hảo. Cầu mong cô dâu và chú rể, trước sự hiện diện của vũ trụ thiên đàng, cam kết yêu thương nhau như Chúa đã truyền cho họ phải làm. ...

Người vợ phải tôn trọng và chiều chuộng

chồng, còn người chồng phải yêu thương vợ và đối xử triu mến với cô ấy. Tiếng vọng Kinh thánh, ngày 4 tháng 9 năm 1899.

Đàn ông và đàn bà khi bắt đầu cuộc sống hôn nhân phải tái hiến mình cho Thiên Chúa. Bản thảo 70, 1903.

Hãy kiên quyết giữ lời thề hôn nhân của mình như thép, từ chối, bằng suy nghĩ, lời nói và hành động, làm hoen ố hồ sơ của mình, như một người kính sợ Chúa và tuân giữ các điều răn của Ngài. Thư 231, 1903.

Hãy yêu thử và thử

Tình cảm có thể trong trẻo và đẹp đẽ trong sự thuần khiết của nó nhưng vẫn hơi hợt, bởi vì nó chưa được thử thách hay tinh luyện. Hãy biến Chúa Kitô thành đầu tiên, cuối cùng và tốt nhất trong mọi sự. Hãy liên tục chiêm ngưỡng Ngài, và khi bạn chịu khuất phục trước thử thách, tình yêu của bạn dành cho Ngài sẽ ngày càng trở nên sâu sắc và mạnh mẽ hơn. Và khi tình yêu của bạn dành cho Ngài lớn lên, tình yêu của bạn dành cho nhau cũng sẽ lớn lên, sâu sắc và bền chặt hơn. Lời chứng chọn lọc, tập. 3, tr. 96.

Mặc dù những khó khăn, bối rối và chán nản có thể nảy sinh, nhưng cả hai vợ chồng đều không nên nghĩ rằng sự kết hợp của họ là một sai lầm hoặc một sự thất vọng. Hãy để mỗi người quyết tâm dành cho người kia mọi thứ có thể. Tiếp tục sự chú ý đầu tiên. Bằng mọi cách hãy cố vũ nhau trong những khó khăn trong cuộc sống. Mỗi người tìm cách thúc đẩy hạnh phúc của người khác. Hãy để có tình yêu thương lẫn nhau, sự kiên nhẫn lẫn nhau. Vì vậy, hôn nhân, thay vì là sự kết thúc của tình yêu, sẽ là sự khởi đầu của nó. Sự âm áp của tình bạn đích thực, tình yêu gắn kết trái tim với trái tim, là sự báo trước niềm vui của Thiên đường. 360.

Mọi người nên trau dồi tính kiên nhẫn bằng cách thực hành tính kiên nhẫn. Bằng sự tử tế và tha thứ, tình yêu đích thực có thể được giữ ấm trong trái tim và những phẩm chất sẽ được phát triển mà Trời sẽ chấp nhận. Tạp chí và Herald, ngày 2 tháng 2 năm 1886.

Kẻ thù sẽ tìm cách gây chia rẽ

Satan luôn sẵn sàng lợi dụng bất kỳ điểm gây tranh cãi nào nảy sinh, và bằng cách vận động những nét tính cách di truyền đáng chê trách ở vợ chồng, hắn sẽ tìm cách thúc đẩy sự chia rẽ những người đã thống nhất lợi ích của họ trong giao ước long trọng trước mặt Thiên Chúa. Trong lời thề hôn nhân, họ hứa sẽ là một, người vợ cam kết yêu thương và vâng lời chồng, người chồng hứa yêu thương và đối xử triu mến với vợ.

Nếu luật pháp của Đức Chúa Trời được tuân theo, con quỷ xung đột sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, và sẽ không xảy ra sự phân chia lợi ích cũng như không được phép xa lánh tình cảm. Thư 18a, 1891.

Những người sáng lập ngôi nhà

Đấng đã ban Ê-va cho A-đam làm bạn đồng hành đã thực hiện phép lạ đầu tiên tại tiệc cưới. Trong căn phòng tiệc nơi bạn bè và người thân cùng nhau vui mừng, Chúa Kitô bắt đầu sứ vụ công khai của Ngài. Do đó, Ngài đã thừa nhận hôn nhân, công nhận nó là một thể chế do chính Ngài thiết lập. Ngài ra lệnh cho những người nam nữ phải kết hợp trong hôn nhân thánh thiện, thành lập những gia đình mà các thành viên, được đội vương miện danh dự, được công nhận là thành viên của gia đình trên trời.

Đấng Christ tôn trọng mối quan hệ hôn nhân bằng cách biến nó thành biểu tượng cho sự kết hợp giữa Ngài và những người được cứu chuộc. Bản thân anh ấy là chồng; người vợ là nhà thờ, mà anh ấy nói: "Em thật xinh đẹp, bạn của anh, và em không có tí vết nào cả." Không thể. 4:7. Đấng Christ "yêu Hội thánh và phó chính mình Ngài cho Hội thánh, để thánh hóa, thanh tẩy Hội thánh, ... trình Hội thánh cho chính Ngài. thánh khiết và không chỗ trách được. Vậy thì chồng phải yêu vợ mình". Ê-phê-sô. 5:25-28.

Mối quan hệ gia đình là tình cảm thân thiết nhất, dịu dàng và thiêng liêng nhất trên trái đất. Nó được thiết kế để trở thành một phước lành cho nhân loại. Và đó là điều xảy ra bất cứ khi nào một người bước vào giao ước hôn nhân một cách thông minh, trong sự kính sợ Thiên Chúa và cân nhắc kỹ lưỡng các trách nhiệm của mình.

Những người nghĩ đến việc kết hôn phải tính đến tính cách và ảnh hưởng của ngôi nhà mà họ sắp tìm thấy. Khi trở thành cha mẹ, họ được giao phó một di sản thiêng liêng. Hạnh phúc của trẻ em trên thế giới này và hạnh phúc của chúng trong thế giới mai sau phần lớn phụ thuộc vào chúng. Ở một mức độ lớn, chúng xác định hình ảnh thể chất và đạo đức mà trẻ nhỏ nhận được. Và tình trạng của xã hội phụ thuộc vào chất lượng của ngôi nhà; Sức nặng ảnh hưởng của mỗi gia đình sẽ góp phần nâng cao hoặc hạ thấp quy mô.

Tình yêu là một món quà quý giá mà chúng ta đã nhận được từ Chúa Giêsu. Tình cảm trong sáng và thánh thiện không phải là một cảm giác mà là một nguyên tắc. Những người bị tình yêu đích thực lay động không phải là những người vô lý hay mù quáng. Được Chúa Thánh Thần dạy dỗ, họ hết lòng yêu mến Thiên Chúa và yêu người lân cận như chính mình.

Khi cặp vợ chồng mới cưới phải đối mặt với cuộc sống với gánh nặng của sự bối rối và lo lắng, sự lãng mạn mà trí tưởng tượng thường bao bọc cho hôn nhân sẽ biến mất. Vợ chồng dần hiểu rõ tính cách của nhau, điều mà trước đây họ không thể biết được. Và đây thực sự là một giai đoạn quan trọng trong cuộc đời bạn. Hạnh phúc và sự hữu ích của tất cả những kiếp sống tương lai của họ phụ thuộc vào tiến trình phù hợp tiếp theo của họ ngay bây giờ.

Họ thường phát hiện ra những điểm yếu, khuyết điểm không thể ngờ tới ở người khác; nhưng những trái tim yêu thương đoàn kết cũng sẽ khám phá ra những điều tuyệt vời mà cho đến nay vẫn chưa được biết đến. Hãy để mọi người cố gắng khám phá những đức tính tốt chứ không phải những khuyết điểm. Thông thường, chính thái độ của chúng ta, bầu không khí xung quanh chúng ta sẽ quyết định những gì người khác sẽ tiết lộ cho chúng ta. Có nhiều người coi việc thể hiện tình yêu là điểm yếu, giữ thái độ dè dặt khiến người khác phải xa lánh. Tinh thần này chứa đựng dòng cảm thông. Khi những xung động hào phóng của xã hội bị kìm nén, chúng sẽ khô héo và trái tim trở nên hoang tàn và lạnh lẽo. Chúng ta phải đề phòng lỗi này. Tình yêu không thể tồn tại lâu dài nếu không thể hiện bản thân. Đừng để trái tim của những người gắn bó với bạn bị hư mất vì thiếu lòng nhân ái và sự cảm thông.

Mặc dù những khó khăn, bối rối và chán nản có thể nảy sinh, nhưng cả hai vợ chồng đều không nên nghĩ rằng sự kết hợp của họ là một sai lầm hoặc một sự thất vọng. Hãy để mỗi người quyết tâm dành cho người kia mọi thứ có thể. Tiếp tục sự chú ý đầu tiên. Bằng mọi cách hãy cố vũ nhau trong những khó khăn trong cuộc sống. Mỗi người tìm cách thúc đẩy hạnh phúc của người khác. Hãy để có tình yêu thương lẫn nhau, sự kiên nhẫn lẫn nhau. Vì vậy, hôn nhân, thay vì là sự kết thúc của tình yêu, sẽ là sự khởi đầu của nó. Sự ấm áp của tình bạn đích thực, tình yêu gắn kết trái tim với trái tim, là sự bảo trước những niềm vui trên Thiên Đàng.

Xung quanh mỗi gia đình có một vòng tròn thiêng liêng cần được bảo tồn. Không người nào khác có quyền vào vòng kết nối này. Cả chồng và vợ đều không cho phép người kia chia sẻ những tâm sự chỉ thuộc về họ.

Hãy dành tình yêu cho mỗi người thay vì đòi hỏi điều đó. Hãy trau dồi những gì cao quý nhất trong bạn và sẵn sàng nhận ra những phẩm chất tốt đẹp của người khác. Thật là một sự khích lệ và hài lòng đáng ngưỡng mộ khi biết được một người được yêu thương. Sự thông cảm và tôn trọng khuyến khích cuộc đấu tranh tìm kiếm sự hoàn hảo, và tình yêu tự nó phát triển khi nó kích thích những mục đích cao cả hơn.

Cả chồng và vợ đều không nên đắm chìm cá tính của mình vào cá tính của người kia. Mọi người đều có mối quan hệ cá nhân với Chúa; và với Ngài mỗi người phải hỏi: "Điều gì là đúng?" "Điều đó không đúng?" "Làm thế nào tôi có thể hoàn thành tốt hơn mục đích sống của mình?" Nguyện xin tình cảm dồi dào của bạn tuôn chảy đến Đấng đã hiến mạng sống vì bạn. Hãy đặt Chúa Kitô là đầu tiên, cuối cùng và tốt nhất trong mọi sự. Khi tình yêu của các bạn dành cho Ngài ngày càng sâu sắc và bền chặt, tình yêu của các bạn dành cho nhau sẽ được thanh lọc và củng cố.

Tinh thần mà Chúa Kitô biểu lộ với chúng ta cũng là tinh thần mà vợ chồng phải biểu lộ với nhau. "Và hãy bước đi trong sự yêu thương, như Đấng Christ đã yêu thương anh em... Hội thánh phục dưới Đấng Christ thế nào, thì vợ cũng phải phục tùng chồng mình trong mọi sự. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu Hội thánh và Ngài đã ban cho Chính mình dành cho cô ấy." Ê-phê-sô. 5:2, 24 và 25.

Tuy nhiên, hãy nhớ rằng bạn sẽ không tìm thấy hạnh phúc bằng cách khép mình lại, bằng lòng với việc dành tất cả tình cảm cho nhau. Hãy tận dụng mọi cơ hội để góp phần đem lại hạnh phúc cho những người xung quanh. Hãy nhớ rằng niềm vui thực sự chỉ được tìm thấy trong sự phục vụ vị tha.

Sự nhịn nhục và từ bỏ chính mình đánh dấu lời nói và hành động của tất cả những ai sống đời sống mới trong Đấng Christ. Khi bạn tìm cách sống cuộc sống của Ngài, cố gắng vượt qua sự ích kỷ và giúp đỡ người khác khi họ cần, bạn sẽ đạt được hết chiến thắng này đến chiến thắng khác. Vì vậy, ảnh hưởng của bạn sẽ ban phước lành cho thế giới.

Trách nhiệm của người cha

Người chồng và người cha là chủ gia đình. Người vợ mong đợi tình yêu và sự quan tâm từ anh ấy cũng như sự giúp đỡ trong việc nuôi dạy con cái, và điều đó là công bằng. Những đứa trẻ thuộc về anh, cũng như chúng thuộc về cô, và hạnh phúc của chúng cũng quan trọng không kém đối với anh. Con cái trông cậy vào cha để được hỗ trợ và hướng dẫn; Anh ta phải có quan niệm công bằng về cuộc sống cũng như về những ảnh hưởng và mối liên hệ xung quanh gia đình anh ta; trên hết, ông phải được cai trị bởi tình yêu và sự kính sợ Chúa, cũng như bởi những lời dạy của Lời Ngài, để có thể hướng dẫn đôi chân con cái mình trên con đường ngay thẳng.

Người cha là người ban hành luật của gia đình; và giống như Áp-ra-ham, ông phải coi Luật pháp của Đức Chúa Trời là sự cai trị của gia đình mình. Đức Chúa Trời phán về Áp-ra-ham: "Vì ta biết rằng Ngài sẽ ra lệnh cho

Sẽ không có sự sơ suất tội lỗi trong việc kiềm chế cái ác, không có sự thiên vị yếu đuối, liều lĩnh, hạ mình; không nhượng bộ niềm tin về nghĩa vụ của mình trước những tuyên bố của những kẻ lừa dối.

sự yêu mến. Áp-ra-ham không chỉ đưa ra những chỉ dẫn thích đáng mà còn duy trì thẩm quyền của những luật lệ công bằng và chính đáng. Chúa đã ban cho chúng ta những quy tắc để hướng dẫn chúng ta. Không được phép để trẻ em đi chệch khỏi con đường an toàn được thiết lập trong Lời Chúa để bước vào những con đường dẫn đến nguy hiểm, mở ra mọi phía. Tử tế nhưng kiên quyết, với nỗ lực kiên trì được hỗ trợ bởi lời cầu nguyện, những ham muốn xấu xa của bạn phải được kiềm chế, những khuynh hướng của bạn phải bị đè nén.

Người cha phải củng cố những đức tính khắc khổ trong gia đình - nghị lực, chính trực, trung thực, kiên nhẫn, can đảm, siêng năng và hữu ích thiết thực. Và những gì anh ấy yêu cầu ở con cái, anh ấy phải tự mình thực hành, thể hiện những đức tính này trong cách cư xử nam tính của chính mình.

Tuy nhiên, các bậc cha mẹ đừng nản lòng với con cái mình. Kết hợp tình cảm với uy quyền, lòng tốt và sự cảm thông với sự kiềm chế vững chắc. Dành một số thời gian rảnh rỗi của bạn cho con cái; liên quan đến họ; kết hợp với họ trong công việc và vui chơi và chiếm được lòng tin của họ. Hãy vun đắp tình bạn thân thiết với họ, đặc biệt là các chàng trai. Do đó, bạn sẽ trở thành một người có ảnh hưởng mạnh mẽ vì điều tốt đẹp.

Người cha phải làm phần việc của mình để làm cho gia đình hạnh phúc. Dù bạn đang lo lắng và bối rối trong công việc kinh doanh, đừng để những điều này làm lu mờ gia đình; Anh ta phải bước vào nhà với nụ cười và những lời nói dễ chịu.

Theo một nghĩa nào đó, người cha là linh mục của gia đình, đặt hy lễ buổi sáng và buổi tối trên bàn thờ của mình. Nhưng vợ con phải cùng nhau cầu nguyện và ca ngợi. Vào buổi sáng, trước khi rời nhà đi làm, ông tập hợp các con lại quanh mình và cúi lạy Chúa, giao phó chúng cho người cha chăm sóc của Ngài. Sau khi chăm sóc trong ngày, gia đình tụ tập để đọc lời cầu nguyện tạ ơn và dâng lên những bài thánh ca ca ngợi, để ghi nhận sự chăm sóc thiêng liêng suốt cả ngày.

Những người cha, người mẹ, dù nhiệm vụ có cấp bách đến đâu, cũng đừng quên quy tụ gia đình mình quanh bàn thờ Chúa. Hãy yêu cầu sự giám hộ của các thiên thần thánh thiện trong nhà của bạn. Hãy nhớ rằng những người thân yêu của bạn có thể bị cám dỗ. Những rắc rối hàng ngày xả rác trên đường cho cả người trẻ và người già. Những ai muốn sống một cuộc sống kiên nhẫn, yêu thương và hài lòng phải cầu nguyện. Chỉ khi nhận được sự giúp đỡ liên tục từ Chúa, chúng ta mới có thể đạt được chiến thắng bản thân.

Gia đình phải là nơi mà sự hài lòng, lịch sự và tình yêu làm nên tổ ấm; ở đâu có những ân sủng này, ở đó có bình an và hạnh phúc. Phiền não có thể xâm chiếm bạn, nhưng đó là số phận của nhân loại. Cầu mong sự kiên nhẫn, lòng biết ơn và tình yêu luôn giữ ánh nắng trong trái tim bạn, dù ngày luôn nhiều mây. Trong những ngôi nhà như vậy có các thiên thần của Chúa ngự.

Học tập, vợ chồng, hạnh phúc lẫn nhau, không bao giờ thiếu những lễ phép nhỏ nhặt và những hành động tử tế nhỏ nhặt để cổ vũ và soi sáng cuộc sống. Giữa vợ chồng phải có sự tin tưởng tuyệt đối. Cùng nhau, họ phải xem xét trách nhiệm của mình. Hãy cùng nhau hợp tác vì lợi ích cao nhất của con bạn. Họ không bao giờ được phép chỉ trích kế hoạch của nhau trước mặt con cái hoặc thảo luận về cách họ đánh giá nhau. Người vợ hãy cẩn thận đừng để công việc chăm sóc con cái của chồng thêm khó khăn. Hãy để người chồng nâng đỡ đôi tay vợ, cho cô ấy những lời khuyên khôn ngoan và những lời động viên triu mến.

Không được phép nảy sinh rào cản lạnh lùng và dè dặt giữa cha mẹ và con cái. Cha mẹ nên gần gũi với chúng, tìm cách hiểu sở thích và tâm tính của chúng, thâm nhập vào cảm xúc của chúng và nhận ra điều gì khiến chúng quan tâm. đi vào tim.

Cha mẹ ơi, hãy để con cái thấy rằng bạn yêu thương chúng và bạn sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để khiến chúng hạnh phúc. Nếu bạn làm như vậy, những hạn chế cần thiết mà bạn áp đặt lên họ sẽ có sức nặng lớn hơn rất nhiều đối với tinh thần của họ. Hãy cai trị con cái của các bạn bằng sự dịu dàng và cảm thông, hãy nhớ rằng "các thiên thần của họ trên Thiên đàng luôn nhìn thấy dung nhan của Cha Ta, Đấng ngự trên trời". Ma-thi-ơ 18:10. Nếu bạn muốn các thiên thần làm thay cho con cái bạn công việc Chúa đã giao phó, hãy hợp tác với họ, làm phần việc của bạn.

Được nuôi dưỡng dưới sự hướng dẫn khôn ngoan và yêu thương của một mái nhà đích thực, trẻ em sẽ không còn ham muốn lạc lối để tìm kiếm niềm vui và tình bạn. Tinh thần ngự trị trong gia đình sẽ hình thành nên tính cách của gia đình; Họ sẽ hình thành những thói quen và nguyên tắc sẽ là lớp phòng thủ vững chắc chống lại sự cám dỗ khi họ rời bỏ mái ấm gia đình và đến với thế giới.

Cả con cái và cha mẹ đều có những nhiệm vụ quan trọng phải hoàn thành ở nhà. Họ phải được dạy rằng họ là một phần của tổ chức gia đình. Họ được cho ăn, mặc, được yêu thương và chăm sóc; và họ phải đáp lại nhiều ân huệ này, đảm nhận việc chia sẻ trách nhiệm gia đình và mang lại mọi hạnh phúc có thể có cho gia đình mà họ là thành viên.

Trẻ em đôi khi có xu hướng trở nên tức giận khi bị đặt ra những hạn chế; nhưng sau này khi lớn lên, họ sẽ chúc phúc cho cha mẹ vì sự chung thủy chăm sóc và cảnh giác nghiêm khắc đã che chở và hướng dẫn họ trong thời kỳ non kinh nghiệm.

Người mẹ

Cha mẹ là gì thì phần lớn sẽ là con cái. Điều kiện thể chất của cha mẹ, tính cách và sở thích của họ, xu hướng đạo đức và tinh thần của họ, ở mức độ ít hay nhiều, đều được tái tạo ở con cái họ.

Mục tiêu càng cao quý, năng khiếu tinh thần và tinh thần càng cao, thể chất của cha mẹ càng phát triển thì con cái họ càng được trang bị tốt hơn cho cuộc sống. Bằng cách trau dồi những phần tốt nhất của bản thân, cha mẹ có thể tạo ảnh hưởng trong việc định hình xã hội và nâng đỡ các thế hệ tương lai.

Cha mẹ cần hiểu rõ trách nhiệm của mình. Thế giới đầy những dải ruy băng cho đôi chân của tuổi trẻ.

Nhiều người bị thu hút bởi một cuộc sống ích kỷ và những thú vui nhục dục. Họ không thể nhận ra những mối nguy hiểm tiềm ẩn, hay đoạn cuối khủng khiếp của con đường mà họ thấy là con đường dẫn đến hạnh phúc. Bằng cách chiều theo sự thèm muốn và đam mê, họ lãng phí năng lượng của mình và hàng triệu người bị hủy hoại cho cả thế giới này và thế giới mai sau. Cha mẹ phải nhớ rằng con cái họ sẽ phải đối mặt với những cám dỗ này. Ngay cả trước khi đứa trẻ được sinh ra, việc chuẩn bị giúp đứa trẻ có thể chiến đấu thành công chống lại cái ác phải được bắt đầu.

Trách nhiệm đặc biệt thuộc về người mẹ. Cô ấy, từ máu của người mà đứa trẻ được nuôi dưỡng và hình thành về mặt thể chất, cũng truyền cho đứa trẻ những ảnh hưởng về tinh thần và tinh thần có xu hướng hình thành nên tâm trí và tính cách của đứa trẻ.

Chính Jochebed, người Do Thái, nhiệt thành với đức tin, đã không sợ "lệnh của nhà vua" (Dt 11:23), mẹ của Môsê, người giải phóng dân Israel. Chính Hannah, người phụ nữ cầu nguyện và có tinh thần vị tha, được Thiên đường soi dẫn, đã sinh ra Samuel, đứa trẻ được Chúa hướng dẫn, thẩm phán liêm khiết, người sáng lập các trường học thiêng liêng của Israel. Chính bà Elizabeth, người bà con và người bạn đặc biệt của Đức Maria thành Nazareth, đã sinh ra tiền thân của Đấng Messia.

Tin nhắn gửi phụ huynh

Và những lời mà tôi truyền cho bạn hôm nay sẽ ở trong trái tim bạn; Anh em phải thuật lại những điều đó cho con cái mình và nhắc lại chúng khi anh em ngồi trong nhà cũng như khi đi đường, khi đi ngủ cũng như khi thức dậy. Deut. 6:6 và 7.

Cha mẹ phải hiệp nhất trong đức tin, để họ có thể hiệp nhất trong nỗ lực nuôi dạy con cái trong niềm tin vào sự thật. Theo một nghĩa đặc biệt, người mẹ có nhiệm vụ uốn nắn tâm trí của những đứa con nhỏ của mình. ... Công việc kinh doanh thường khiến người cha phải xa nhà nhiều, không thể bình đẳng trong việc giáo dục con cái: tuy nhiên, bất cứ khi nào có thể, ông nên cùng mẹ tham gia công việc này. Các bậc cha mẹ hãy cùng nhau làm việc, thấm nhuần những nguyên tắc công lý vào lòng con cái mình.

Rất ít công việc rõ ràng đã được thực hiện để chuẩn bị cho con cái chúng ta trước những thử thách mà tất cả sẽ phải gặp phải khi tiếp xúc với thế giới và những ảnh hưởng của nó. Họ đã không được giúp đỡ như lẽ ra phải được, trong việc hình thành một nhân cách đủ mạnh mẽ để chống lại cám dỗ và đứng vững trong việc bảo vệ các nguyên tắc công lý, trước những biến cố khủng khiếp đang chờ đợi tất cả những ai vẫn trung thành với các điều răn của Thiên Chúa và lời chứng của Chúa Giêsu Kitô .

Cha mẹ phải hiểu những cám dỗ mà người trẻ phải đối mặt hàng ngày để có thể dạy chúng cách vượt qua chúng. Có những ảnh hưởng ở trường học và trên thế giới mà cha mẹ phải đề phòng. Đức Chúa Trời muốn chúng ta hướng mắt khỏi những phù phiếm, thú vui và tham vọng của thế gian, mà tập trung vào phần thưởng vinh quang và vĩnh cửu mà những ai kiên nhẫn chạy trong cuộc đua được đề xuất trong Phúc âm sẽ nhận được. Ông muốn chúng ta giáo dục con cái mình tránh những ảnh hưởng khiến chúng đi chệch khỏi Đấng Christ.

Chúa sẽ sớm trở lại và chúng ta phải chuẩn bị cho sự kiện long trọng đó. ... Cầu mong cuộc sống hằng ngày tại nhà của bạn bộc lộ những nguyên tắc sống động của Lời Chúa. Các thiên thể sẽ hợp tác với bạn khi bạn tìm cách đạt đến tiêu chuẩn hoàn hảo và khi bạn tìm cách dạy con mình tuân thủ cuộc sống của chúng theo các nguyên tắc công lý. Đấng Christ và các đấng trên trời đang mong muốn đánh thức sự nhạy cảm tâm linh của bạn, đổi mới hoạt động của bạn và dạy cho bạn những điều sâu sắc của Đức Chúa Trời. Tọa chí và Herald, ngày 12 tháng 10 năm 1911.

Đặc quyền của cha mẹ trong giáo dục trẻ em

Hạnh phúc thay những bậc cha mẹ có cuộc sống phản ánh chân thực Thiên Chúa, để những lời hứa và giới răn của Thiên Chúa đánh thức lòng biết ơn và tôn kính nơi con cái; cha mẹ mà sự dịu dàng, công bằng và nhịn nhục của họ tượng trưng cho con cái sự nhịn nhục, công bình và tình yêu thương của Thiên Chúa; và rằng, bằng cách dạy con cái yêu thương họ, tin cậy và vâng lời họ, họ đang dạy chúng yêu mến Cha Thiên Thượng, tin cậy và vâng lời Ngài. Cha mẹ truyền lại món quà như vậy cho con cái sẽ ban cho chúng một kho báu quý giá hơn của cải của mọi thời đại - một kho báu tồn tại mãi mãi.

Nơi những đứa con được giao phó cho mình chăm sóc, mỗi người mẹ đều có một niềm tin cậy thánh thiêng từ Thiên Chúa. Ông nói: "Hãy lấy đứa con trai này, đứa con gái này". "Hãy giáo dục nó cho Ta, hình thành cho nó một nhân cách lịch sự như một cung điện, để nó có thể tỏa sáng mãi mãi trong cung điện của Chúa."

Trong mắt bà, công việc của người mẹ thường có vẻ không quan trọng. Nó hiếm khi được đánh giá cao.

Những người khác ít biết về nhiều mối quan tâm và gánh nặng của họ. Những ngày của cô ấy bận rộn với một loạt nhiệm vụ nhỏ nhặt, tất cả đều đòi hỏi nỗ lực kiên nhẫn, tự chủ, khéo léo, khôn ngoan và tình yêu hy sinh; tuy nhiên, cô ấy không thể khoe khoang về những gì mình đã làm như một thành tựu quan trọng nào đó. Anh ấy chỉ làm mọi việc ở nhà diễn ra suôn sẻ; Thường mệt mỏi và bối rối, cô cố gắng nói chuyện tử tế với bọn trẻ, khiến chúng bận rộn và hài lòng, hướng dẫn đôi chân nhỏ bé của chúng đi trên con đường thẳng. Anh cảm thấy như mình chưa làm gì cả. Tuy nhiên, nó không phải như vậy. Các thiên thần từ Thiên đường dõi theo người mẹ mệt mỏi vì được chăm sóc, nhận thấy trách nhiệm hàng ngày của bà. Tên của Ngài có thể không được nhắc đến trên thế giới, nhưng nó được ghi trong sách sự sống của Thiên Con.

Ngôi nhà nơi tình yêu tồn tại và nơi tình yêu được thể hiện qua ánh nhìn, lời nói và hành động, là nơi các thiên thần vui mừng thể hiện sự hiện diện của mình.

Hỡi các bậc cha mẹ, cầu mong mặt trời tình yêu, niềm vui, sự mãn nguyện hạnh phúc thấm vào trái tim các bạn và cầu mong ảnh hưởng ngọt ngào và khích lệ của nó ngự trị trong gia đình các bạn. "Còn các ông, hỡi những người cha, đừng chọc giận con cái mình, nhưng hãy nuôi dưỡng chúng trong sự huấn luyện và khuyên răn của Chúa." Ê-phê-sô. 6:4. Thể hiện tinh thần nhân hậu, bao dung; và khuyến khích con cái mình điều tương tự, vun trồng mọi ân sủng để làm cho cuộc sống gia đình hạnh phúc. Bầu không khí được tạo ra đối với trẻ em sẽ giống như không khí và ánh sáng mặt trời đối với thế giới thực vật, tăng cường sức khỏe và sinh lực cho tinh thần và cơ thể.

Nhà, trường học

Hãy dạy dỗ đứa trẻ con đường nó phải theo, và khi về già nó cũng không lìa khỏi đó. Tím. 22:6.

Gia đình phải là một ngôi trường, trong đó trẻ em được giáo dục bậc cao hơn. Người cha và người mẹ phải đưa ra quyết định: "Tôi sẽ cư xử một cách thông minh trên con đường ngay thẳng. ... Tôi sẽ bước vào nhà mình với tấm lòng chân thành". Muối.

101: 2. ... Cha mẹ là người thầy đầu tiên của con cái; và thông qua những bài học họ dạy, họ cũng như con cái họ, được giáo dục. Khi cha mẹ tận hiến thân xác, tâm hồn và tinh thần để hoàn thành nhiệm vụ Chúa giao phó, Chúa sẽ dạy cho họ những bài học quý giá, ban cho họ những lời nói khôn ngoan và giúp họ thể hiện sự kiên nhẫn và nhân hậu khi bị khiêu khích.

Chúng ta thiếu những ngôi nhà được bao quanh bởi một bầu không khí thánh thiện. Những gia đình chưa cải đạo là đồng minh mạnh nhất của Satan. Các thành viên của nó làm việc chống lại Thiên Chúa. Một số cha mẹ quá khắc nghiệt, buộc tội, chuyên quyền, trong khi một số khác thì bất cẩn và quá trịch thượng, để con cái đi theo con đường bất tuân cho đến khi chúng làm những điều rất xấu xa, trở thành cảnh tượng xấu hổ cho thiên thần và loài người. . Những bậc cha mẹ này cần cảm nhận được quyền năng của Chúa để hoán cải. Bằng cách chiều theo sự tức giận và bằng sự thờ ơ ích kỷ, họ khiến con cái họ không phù hợp với thế giới này và thế giới tiếp theo. ...

Tôi viết điều này cho các bậc cha mẹ trong số chúng ta vì tôi rất muốn họ học được những bài học hay mà chúng ta phải học trên Trái đất trước khi có thể vào Thiên đường và dạy chúng cho con cái của họ. Trong mọi việc bạn làm, hãy tự hỏi mình câu hỏi: "Làm thế nào điều này sẽ giúp các con tôi chuẩn bị cho những dinh thự mà Đấng Christ đã đến để chuẩn bị cho những ai yêu mến Ngài?"

Khi công việc ở trường gia đình được hoàn thành tốt đẹp, các gia đình sẽ mang vào nhà thờ một tinh thần hy sinh cao quý đến nỗi các thiên thần trên trời sẽ vui lòng nán lại ở đó. ... Tâm hồn sẽ được thanh lọc và tinh luyện, trở nên xứng đáng làm nhà của Chúa Giêsu.

Hãy giữ Đấng Christ trước mặt con cái bạn, hát những bài thánh ca tôn vinh Ngài, tìm kiếm Ngài trong lời cầu nguyện và đọc Lời Ngài, để Ngài có thể là Vị Khách luôn hiện diện. Khi ấy họ sẽ yêu mến Ngài và sẽ hòa hợp chặt chẽ với Ngài đến mức họ sẽ truyền đạt Thánh Linh của Ngài. Họ sẽ cảm nhận được một mối quan hệ hỗ tương mới trong Đấng Christ. Tạp chí và Herald, ngày 12 tháng 1 năm 1911.

Ảnh hưởng nhà

Ngôi nhà chắc hẳn là nơi hấp dẫn nhất trên thế giới đối với trẻ em và sức hấp dẫn lớn nhất của nó phải là sự hiện diện của người mẹ. Trẻ em có bản chất nhạy cảm và yêu thương. Bạn có thể dễ dàng làm hài lòng họ và họ cũng dễ dàng cảm thấy không vui. Thông qua kỷ luật nhẹ nhàng, lời nói và hành động tử tế, người mẹ có thể gắn kết con mình với trái tim mình.

Trẻ em thích có bạn đồng hành và hiếm khi vui chơi một mình. Họ khao khát sự cảm thông và dịu dàng. Họ tin rằng điều gì mang lại niềm vui cho mẹ họ; và điều tự nhiên là họ hướng về cô với những niềm vui và nỗi buồn nhỏ của mình. Người mẹ không nên làm tổn thương trái tim bé nhỏ của chúng bằng cách thờ ơ đối xử với những điều dù không đáng kể đối với mẹ nhưng lại vô cùng quan trọng đối với con cái. Sự cảm thông và chấp thuận mà cô dành cho họ thật quý giá. Một ánh mắt tán thành, một lời động viên hay khen ngợi sẽ như tia nắng chiếu vào trái tim nhỏ bé của các em, có khi khiến các em vui vẻ suốt cả ngày.

Thay vì ra lệnh cho con cái tránh xa cô ấy, để không bị làm phiền bởi tiếng ồn của chúng, hoặc bị làm phiền bởi những nhu cầu nhỏ nhặt của chúng, hãy tưởng tượng người mẹ làm một công việc vui vẻ hoặc nhẹ nhàng nào đó để giải trí cho đầu óc và đôi tay nhỏ bé hiếu động của mình.

Bằng cách thâm nhập vào cảm xúc của chúng, hướng chúng đến đồ chơi và nghề nghiệp của chúng, người mẹ sẽ có được sự tin tưởng của con cái, có thể sửa chữa những thói quen sai lầm của chúng một cách hiệu quả hơn hoặc chống lại những biểu hiện ích kỷ, nóng nảy của chúng. Một lời cảnh báo hay khiển trách được nói ra đúng lúc sẽ có giá trị lớn lao. Thông qua tình yêu thương kiên nhẫn và thận trọng, cô có thể hướng dẫn tâm trí trẻ em một cách đúng đắn, nuôi dưỡng chúng những nét tính cách đẹp đẽ và hấp dẫn.

Các bà mẹ phải cẩn thận đừng giáo dục con cái theo cách khiến chúng trở nên lệ thuộc và mê mải với chính mình.

như nhau. Đừng bao giờ coi họ là trung tâm và mọi thứ khác phải xoay quanh họ. Một số cha mẹ dành quá nhiều thời gian và sự quan tâm để đánh lạc hướng con cái, nhưng họ phải quen với việc tự mình vui chơi, rèn luyện sự khéo léo và khả năng của mình. Vì vậy, họ sẽ học cách hài lòng với những thú vui đơn giản.

Họ phải được dạy cách vui vẻ chịu đựng những thất vọng và thử thách nhỏ của mình. Thay vì thu hút sự chú ý đến từng cơn đau nhỏ hoặc vết thương không đáng kể, hãy đánh lạc hướng tâm trí họ, dạy họ bỏ qua những phiền toái và khó chịu nhỏ nhặt này. Nghiên cứu những cách gợi ý cho trẻ để chúng học cách quan tâm đến người khác.

Tuy nhiên, đừng để chúng bị bỏ quên. Gánh nặng với nhiều mối bận tâm, các bà mẹ đôi khi cảm thấy không thể dành thời gian để hướng dẫn con nhỏ, dành cho chúng sự yêu thương, cảm thông. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng nếu trẻ em không tìm thấy ở cha mẹ và trong gia đình những gì thỏa mãn mong muốn được yêu thương và bầu bạn, chúng sẽ tìm đến những nguồn khác, nơi mà cả tâm trí và tính cách của chúng đều có thể gặp nguy hiểm. .

Vì thiếu thời gian và ý tưởng, nhiều người mẹ đã từ chối cho con mình một thú vui ngây thơ nào đó, trong khi những ngón tay bận rộn và đôi mắt mệt mỏi của họ đang siêng năng làm bất kỳ công việc nào chỉ nhằm mục đích tô điểm, bất cứ điều gì mà tốt nhất cũng chỉ nhằm làm trẻ vui lên. sự phù phiếm và ngồng cuồng trong trái tim non trẻ của anh. Khi trẻ bước vào tuổi thiếu niên, những bài học này mang lại kết quả là lòng kiêu hãnh và thiếu giá trị đạo đức. Người mẹ đau khổ trước lỗi lầm của con cái nhưng không hiểu rằng thu hoạch mình đang có chính là kết quả của hạt giống do chính mình gieo trồng.

Một số bà mẹ thậm chí còn không quan tâm đến việc đối xử với con mình. Đôi khi họ có những thái độ trịch thượng có hại cho họ; và có lúc, họ từ chối bất kỳ sự thỏa mãn hồn nhiên nào có thể khiến trái tim trẻ thơ nhỏ bé của họ thực sự hạnh phúc. Khi làm như vậy, họ không bắt chước Chúa Kitô; Anh yêu trẻ con; Ngài hiểu cảm xúc của họ và Ngài quan tâm đến họ, dù là niềm vui hay thử thách của họ.

Lời khuyên dành cho cặp đôi tình nguyện viên

Cả chồng và vợ đều không nên tìm cách thống trị. Chúa đã thiết lập nguyên tắc sẽ hướng dẫn vấn đề này. Người chồng phải yêu vợ như Đấng Christ yêu Hội thánh. Và người phụ nữ phải tôn trọng và yêu thương chồng mình. Cả hai đều phải trau dồi tinh thần nhân ái, quyết tâm không bao giờ xúc phạm hay làm hại người kia. . . .

Đừng cố gắng ép buộc người khác hành động theo ý muốn của bạn. Bạn không thể làm điều này và đồng thời duy trì tình yêu thương lẫn nhau. Biểu hiện của sự ích kỷ phá hoại sự bình yên, hạnh phúc của gia đình. Đừng để cuộc sống hôn nhân của bạn trở thành một cuộc xung đột. Nếu bạn cho phép điều đó, cả hai bạn sẽ không hạnh phúc. Hãy tử tế trong lời nói và tinh tế trong cách cư xử, từ bỏ những ham muốn của bản thân. Hãy cẩn thận lời nói của bạn; vì chúng có ảnh hưởng mạnh mẽ tới điều thiện hay điều ác. Đừng cho phép bất kỳ sự gay gắt nào trong giọng nói của bạn. Hãy mang vào cuộc sống hôn nhân của bạn hương thơm giống Đấng Christ. Lời chứng chọn lọc, tập. 3, trang. 96 và 97.

Tình yêu thể hiện bằng lời nói và việc làm

Có nhiều người coi việc thể hiện tình yêu là điểm yếu và giữ thái độ dè dặt khiến người khác phải xa lánh.

Tinh thần này chứa đựng dòng cảm thông. Khi những xung đột hào phóng của xã hội bị kìm nén, chúng sẽ lụi tàn, và

trái tim trở nên hoang vắng và lạnh lẽo. Chúng ta phải đề phòng lỗi này. Tình yêu không thể tồn tại lâu dài nếu không thể hiện bản thân. Đừng để trái tim của những người gần bó với bạn bị hư mất vì thiếu lòng nhân ái và sự cảm thông. ...

Hãy dành tình yêu cho mỗi người thay vì đòi hỏi điều đó. Hãy trau dồi những gì cao quý nhất trong bạn và sẵn sàng nhận ra những phẩm chất tốt đẹp của người khác. Thật là một sự khích lệ và hài lòng đáng ngưỡng mộ khi biết được một người được yêu thương. Sự thông cảm và tôn trọng khuyến khích cuộc đấu tranh tìm kiếm sự hoàn hảo, và tình yêu tự nó phát triển khi nó kích thích những mục đích cao cả hơn. Khoa học về cuộc sống tốt đẹp, trang. 360 và 361.

Lý do tại sao trên thế giới của chúng ta có quá nhiều người đàn ông và phụ nữ có trái tim cứng rắn là vì tình cảm chân thành đã bị coi là điểm yếu và do đó đã bị nản lòng và bị kìm nén. Phần tốt nhất trong bản chất của những người thuộc tầng lớp này là hư hỏng và nhỏ mọn khi còn nhỏ; và trừ khi những tia sáng thần thánh làm tan chảy sự lạnh lùng và ích kỷ cứng cỏi của bạn, hạnh phúc của bạn sẽ bị chôn vùi mãi mãi. Nếu chúng ta muốn có một trái tim dịu dàng, như Chúa Giêsu đã có khi Người còn ở trần gian, và có sự cảm thông thánh thiện, như các thiên thần dành cho những tội nhân trần thế, chúng ta cần nuôi dưỡng những cảm thông của tuổi thơ, đó chính là sự đơn giản. Khi đó chúng ta sẽ được tinh luyện, nâng cao và hướng dẫn bởi các nguyên tắc thiên thượng. Lời chứng thực, tập. 3, tr. 539.

Có quá nhiều lo lắng và gánh nặng đang được mang đến cho gia đình chúng ta và có quá ít sự giản dị, bình yên và hạnh phúc tự nhiên được trân trọng. Nên bớt quan tâm đến những gì thế giới bên ngoài sẽ nói và quan tâm sâu sắc hơn đến các thành viên trong gia đình. Nên bớt phô trương và ảnh hưởng đến lịch sự trần tục, và sự dịu dàng và yêu thương, niềm vui và sự lịch sự Kitô giáo hơn giữa các thành viên trong gia đình. Nhiều người cần học cách biến ngôi nhà của họ trở nên hấp dẫn, một nơi vui chơi. Tấm lòng biết ơn và vẻ ngoài nhân hậu còn quý hơn của cải và xa hoa; và sự hài lòng với những điều đơn giản sẽ khiến ngôi nhà hạnh phúc nếu có tình yêu thương trong đó. Lời chứng thực, tập. 4, trang. 621 và 622.

Những sự quan tâm nhỏ cũng có sức nặng của chúng

Đức Chúa Trời thử thách và thử thách chúng ta qua những chuyện thường tình trong cuộc sống. Chính những điều nhỏ nhặt sẽ bộc lộ những mảnh ghép của trái tim. Chính những sự quan tâm nhỏ nhặt, vô số sự việc nhỏ nhặt và những phép lịch sự đơn giản trong cuộc sống, đã tạo nên tổng thể hạnh phúc của cuộc sống; và chính việc bỏ qua những lời nói tử tế, khích lệ, triu mến và những phép lịch sự nho nhỏ của cuộc sống đã góp phần hình thành nên toàn bộ sự khốn khổ của cuộc sống. Cuối cùng, người ta sẽ thấy rằng việc từ bỏ bản thân vì lợi ích và hạnh phúc của những người xung quanh chiếm một phần lớn trong lịch sử cuộc sống trên Thiên đường. thiện ích và hạnh phúc của người khác không thoát khỏi sự quan sát của Cha chúng ta trên trời. Lời chứng chọn lọc, tập. 1, tr. 208.

Người chồng không bày tỏ tình cảm

Một mái nhà yêu thương, nơi tình yêu được thể hiện bằng lời nói, ánh mắt và hành động, là nơi mà các thiên thần thích thể hiện sự hiện diện của mình và thánh hóa khung cảnh bằng những tia sáng vinh quang. Ở đó, những nghĩa vụ khiêm tốn trong gia đình có sức hấp dẫn của chúng. Trong những hoàn cảnh như vậy, không có nghĩa vụ nào trong cuộc sống sẽ khiến người vợ khó chịu. Cô ấy sẽ biểu diễn chúng với tinh thần vui vẻ và sẽ giống như tia nắng chiếu vào mọi người xung quanh, và trong trái tim cô ấy sẽ có những giai điệu dâng lên Chúa. Lúc này cô cảm thấy mình không sở hữu được tình cảm trong lòng anh. Nó đã cho bạn cơ hội để nghỉ như vậy. Bạn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình với tư cách là chủ gia đình, nhưng vẫn còn thiếu sót. Thiếu trầm trọng ảnh hưởng quý giá của tình yêu dẫn đến sự quan tâm tế nhị. Tình yêu phải được nhìn thấy trong ánh mắt, cách cư xử và được nghe thấy trong giọng nói. Lời chứng thực, tập. 2, trang. 417 và 418.

Một người vợ đáng thất vọng và ích kỷ

Phẩm chất đạo đức của những người kết hợp trong hôn nhân sẽ bị suy thoái hoặc nâng cao trong sự kết hợp đó; và hậu quả là sự suy thoái của bản chất thấp kém, thất vọng, ích kỷ và thiếu kiểm soát bắt đầu ngay sau lễ cưới. Nếu chàng trai đưa ra một lựa chọn sáng suốt, anh ấy sẽ có một người ở bên cạnh mình, người sẽ chia sẻ gánh nặng cuộc sống của anh ấy một cách trọn vẹn nhất, một người sẽ nâng cao và rèn luyện anh ấy, và sẽ khiến anh ấy hạnh phúc trong tình yêu của mình. Nhưng nếu người vợ bốc đồng, tự ái, khát khe, buộc tội, đổ lỗi cho chồng vì những lý do, tình cảm chỉ xuất phát từ tính khí đòi truy của cô ấy; nếu cô ấy không có sự sáng suốt và khả năng phân biệt để nhận ra tình yêu của anh ấy và đánh giá cao nó, mà lại nói đến sự thờ ơ và thiếu tình yêu vì anh ấy không thỏa mãn mọi ý muốn của cô ấy, điều đó gần như chắc chắn sẽ dẫn đến tình trạng mà cô ấy có vẻ tiếc nuối. ; khiến tất cả những lời buộc tội này trở thành sự thật. Thư 10, 1889.

Đặc điểm của một người vợ, người mẹ hòa đồng

Thay vì thích ứng với nhu cầu của thời trang, phụ nữ nên có sức mạnh đạo đức để ăn mặc lành mạnh và đơn giản. Thay vì lao vào công việc cực nhọc thực sự, hãy để người vợ và người mẹ dành thời gian để đọc sách, cập nhật thông tin đầy đủ, là người bạn đồng hành với chồng và theo dõi sự phát triển trí tuệ của con cái. Hãy để cô ấy sử dụng một cách khôn ngoan những cơ hội mà cô ấy hiện có để tác động đến những người thân yêu của mình hướng tới cuộc sống cao hơn đó. Hãy dành thời gian để biến Đấng Cứu Rỗi thân yêu thành người bạn đồng hành hàng ngày, một người bạn quen thuộc. Hãy dành thời gian để nghiên cứu Lời Ngài, đưa trẻ em ra đồng và học cách nhận biết Chúa qua vẻ đẹp của công việc Ngài.

Giữ cho cô ấy vui vẻ và vui vẻ. Thay vì dành từng giây phút để may vá vô tận, hãy biến buổi tối thành một khoảng thời gian giao lưu vui vẻ, một buổi đoàn tụ gia đình sau những công việc trong ngày. Do đó, nhiều người đàn ông sẽ thích sự vui vẻ ở nhà của họ hơn là câu lạc bộ và quán bar. Nhiều đứa trẻ sẽ được bảo vệ khỏi đường phố và quán bar ở góc đường. Nhiều cô gái sẽ được cứu khỏi những hiệp hội phù phiếm, không đi đúng hướng. Ảnh hưởng của mái nhà sẽ dành cho cả cha mẹ và con cái, điều mà Chúa đã dự định là như vậy, một phước lành sẽ kéo dài suốt cuộc đời. Khoa học về cuộc sống tốt đẹp, tr. 294.

Cuộc sống hôn nhân không phải lúc nào cũng lãng mạn; Nó có những khó khăn thực sự và những chi tiết vụn vặt trong nước. Người vợ không nên được coi là búp bê để chiều chuộng mà là người phụ nữ; một người phải mang gánh nặng thực sự, không phải tưởng tượng và sống một cuộc sống tập trung, thông minh, cần nhắc rằng có những điều khác để suy nghĩ hơn là chỉ nghĩ đến bản thân bạn. ... Cuộc sống thực có những bóng tối và nỗi buồn của nó. Rắc rối đến với mọi tâm hồn. Satan không ngừng hoạt động để phá hủy đức tin và hủy diệt lòng can đảm và hy vọng của mọi người. Thư 34, 1890.

Trách nhiệm cá nhân

Hai người kết hợp những sở thích trong cuộc sống sẽ có những đặc điểm và trách nhiệm cá nhân riêng biệt. Mỗi người sẽ có công việc riêng, nhưng không thể đánh giá phụ nữ bằng số lượng công việc họ có thể làm như đối với động vật sống theo bầy đàn. Người vợ phải là người duyên dáng của gia đình với tư cách là một người vợ và người bạn đồng hành của một người chồng khôn ngoan. Ở mỗi bước cô phải tự hỏi: "Đây có phải là chuẩn mực của một người phụ nữ đích thực không?" và: "Tôi sẽ phát huy ảnh hưởng Cơ-đốc giáo trong gia đình mình như thế nào?" Người chồng nên cho vợ biết rằng anh ấy đánh giá cao công việc của cô ấy. Bản thảo 17, 1891.

Vợ phải tôn trọng chồng. Người chồng phải yêu vợ và quan tâm đến cô ấy; và hiệp nhất trong lời thề hôn nhân như một hữu thể, niềm tin vào Chúa Kitô phải làm cho họ nên một với Ngài. Điều gì có thể làm hài lòng Chúa hơn là thấy những người bước vào mối quan hệ hôn nhân cùng nhau tìm cách học hỏi từ Chúa Giêsu và ngày càng thấm nhuần hơn với Thánh Linh của Ngài? Bản thảo 36, 1899.

Bây giờ bạn có những nghĩa vụ phải hoàn thành mà trước khi kết hôn bạn không có. "Vậy, hãy mặc lấy lòng thương xót, nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục." Đại tá 3:12. "Hãy bước đi trong tình yêu thương, như Đấng Christ đã yêu thương anh em". Ê-phê-sô. 5:2. "Hỡi người làm vợ, hãy phục tùng chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu của vợ, cũng như Đấng Christ là đầu Hội thánh. ... Vậy, Hội thánh phục dưới Đấng Christ thế nào, thì cũng vậy. Vợ hãy phục tùng chồng trong mọi sự. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu Hội thánh và phó chính mình Ngài vì Hội thánh." Ê-phê-sô. 5:22-25. Lời chứng chọn lọc, tập. 3, tr. 96.

Lời Chúa hướng dẫn cho Eva

Họ nhắc đến nỗi buồn và nỗi đau mà lẽ ra cô phải chịu đựng từ nay về sau. Và Chúa đã phán: "Người sẽ khao khát chồng mình và anh ấy sẽ cai trị người". Tướng quân 3:16. Khi sáng tạo Thiên Chúa đã làm cho cô ấy ngang hàng với Adam. Nếu họ vẫn vâng phục Thiên Chúa - hòa hợp với luật yêu thương vĩ đại của Ngài - thì họ sẽ luôn hòa hợp với nhau; nhưng tội lỗi đã gây ra sự bất hòa, và giờ đây sự đoàn kết và hòa hợp của họ chỉ có thể được duy trì bằng sự phục tùng của bên này hay bên kia. Eva là người đầu tiên vi phạm; và anh ta đã rơi vào sự cám dỗ khi rời xa người bạn đồng hành của mình, trái với lời chỉ dẫn của thần thánh. Theo yêu cầu của cô, Adam đã phạm tội và bây giờ phải chịu sự phục tùng của chồng cô. Nếu những nguyên tắc được ấn định trong luật pháp của Đức Chúa Trời đã được dòng giống sa ngã trân trọng, thì câu này, mặc dù phát sinh từ hậu quả của tội lỗi, nhưng hẳn đã chứng tỏ được điều đó.

là một phước lành cho nhân loại; nhưng việc lạm dụng quyền tối cao được trao cho đàn ông thường khiến số phận của người phụ nữ trở nên cay đắng, khiến cuộc sống của họ trở thành gánh nặng.

Eva đã hoàn toàn hạnh phúc với chồng mình, trong ngôi nhà ở vườn Địa Đàng của mình; nhưng, giống như những Eva thời hiện đại không ngừng nghỉ, anh tự hào với hy vọng bước vào một tầm cao hơn tầm mà Chúa đã giao phó cho anh. Cố gắng vượt lên trên vị trí ban đầu, nó đã tụt xuống dưới mức đó rất nhiều. Kết quả tương tự sẽ đạt được đối với tất cả những ai không vui vẻ đảm nhận các nhiệm vụ của cuộc sống, phù hợp với kế hoạch của Thiên Chúa. Tổ phụ và các nhà tiên tri, tr. 58 và 59.

Vợ Trinh; Tình Yêu Vợ Chồng

Người ta thường đặt ra câu hỏi: “Vợ không nên có suy nghĩ của riêng mình sao?” Kinh Thánh nói rõ người chồng là chủ gia đình. “Hỡi người làm vợ, hãy phục tùng chồng mình”. Ê-phê-sô. 5:22. Nếu lệnh này kết thúc ở đây, họ có thể nói rằng địa vị của người vợ không đáng ghen tị chút nào; Đó là một tình thế khó khăn và gian khổ trong nhiều trường hợp, và sẽ tốt hơn nếu có ít cuộc hôn nhân hơn. Nhiều người chồng dừng lại ở câu nói: “Hỡi người làm vợ, hãy phục tùng chồng mình”, nhưng chúng ta hãy đọc kết luận của cùng một huấn thị: “Hãy tùng phục Chúa”. Ê-phê-sô. 5:22.

Đức Chúa Trời yêu cầu người vợ luôn luôn giữ sự kính sợ Ngài và sự vinh hiển của Ngài trước mặt cô ấy. Hoàn toàn phục tùng Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Đấng đã mua nó làm tài sản của Ngài, với cái giá vô hạn là mạng sống của Ngài. Chúa đã ban cho cô một lương tâm mà cô không thể vi phạm mà không bị trừng phạt. Cá tính của cô ấy không thể bị nhấn chìm trong cá tính của chồng cô ấy, vì cô ấy là tài sản của Chúa Kitô. Thật sai lầm khi tưởng tượng rằng với sự tận tâm mù quáng, cô ấy nên làm mọi việc đúng như lời chồng ra lệnh, khi cô ấy biết rằng làm như vậy sẽ gây tổn hại cho thể xác và tinh thần của mình, vốn đã được giải thoát khỏi ách nô lệ của Satan. Có một Đấng trong mắt người vợ quan trọng hơn người chồng: Ngài là Đấng Cứu Chuộc của cô ấy, và sự phục tùng của cô ấy đối với chồng phải dựa trên sự chỉ dẫn của Đức Chúa Trời: “Đối với Chúa”. Ê-phê-sô. 5:22.

Khi người chồng yêu cầu vợ phải phục tùng hoàn toàn, tuyên bố rằng phụ nữ không có tiếng nói hay ý muốn gì trong gia đình nhưng phải thể hiện sự phục tùng hoàn toàn, họ đang đặt vợ mình vào một vị trí trái với Kinh thánh. Bằng cách giải thích Kinh thánh theo cách này, họ đã vi phạm kế hoạch của hôn nhân. Cách giải thích này được sử dụng đơn giản để họ có thể thực hiện chính quyền độc đoán, đây không phải là đặc quyền của họ. Nhưng chúng ta đọc tiếp: “Hỡi những người chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu Hội thánh và phó chính mình Ngài vì Hội thánh”. Ê-phê-sô. 5:25.

Tại sao chồng phải tức giận với vợ? Nếu chồng bạn phát hiện ra lỗi lầm và vô số lỗi lầm của bạn thì sự bực bội trong tinh thần cũng không thể giải quyết được tệ nạn. Thứ 18, 1891.

Sự vâng phục của người vợ tùy thuộc vào sự vâng phục của người chồng đối với Đấng Christ

Nhiều người chồng đã không thể hiện Chúa Jesus một cách chính xác trong mối quan hệ của Ngài với hội thánh trong mối quan hệ với vợ của họ, vì họ không thực hiện những gì Chúa muốn dạy. Họ tuyên bố rằng người vợ phải phục tùng họ trong mọi việc. Nhưng đó không phải là ý định của Thiên Chúa để người chồng thống trị với tư cách là chủ gia đình khi chính họ không phục tùng Đấng Christ. Họ phải ở dưới sự thống trị của Đấng Christ, để họ có thể đại diện cho mối quan hệ của Đấng Christ với Hội thánh của Ngài. Nếu chồng thô lỗ, thô lỗ, kiêu ngạo, ích kỷ, khắc nghiệt và áp bức thì đừng bao giờ nói chồng là đầu của vợ, vợ phải phục tùng chồng trong mọi việc; vì anh ta không phải là Chúa, anh ta không phải là người chồng theo đúng nghĩa của từ này. ...

Người chồng nên nghiên cứu khuôn mẫu và tìm kiếm ý nghĩa của biểu tượng được trình bày trong sách Ê-phê-sô, mối quan hệ của Đấng Christ với hội thánh. Người chồng phải như vị cứu tinh trong gia đình mình. Liệu anh ta có giữ được phẩm chất đàn ông cao quý mà Chúa ban cho, luôn tìm cách tôn vinh vợ con không? Bạn có tạo ra một bầu không khí trong lành và nhẹ nhàng xung quanh mình không? Nếu bạn không muốn vun trồng tình yêu của Chúa Giêsu một cách siêng năng, biến Ngài thành nguyên tắc thường trực trong cuộc đời bạn, thì bạn muốn xác lập quyền lực của mình như thế nào?

Những người chồng, người cha hãy nghiên cứu và cố gắng hiểu những lời của Chúa Kitô, không phải một cách đơn phương, chỉ nêu bật sự vâng phục của người vợ đối với chồng, mà hãy nghiên cứu dưới ánh sáng thập giá Đồi Canvê những gì tôn trọng vị trí của họ trong gia đình. “Hỡi những người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu Hội thánh và phó chính Ngài vì Hội thánh, để thánh hóa Hội thánh, tẩy sạch Hội thánh bằng nước và qua Lời Chúa.” Ê-phê-sô. 5:25 và 26. Chúa Giêsu đã hiến thân chết trên thập giá để nhờ ảnh hưởng của Chúa Thánh Thần, Người có thể thanh tẩy chúng ta khỏi tội lỗi và sự ô uế. Bản thảo 17, 1891.

Cần có sự khoan dung lẫn nhau

Chúng ta cần có Thánh Linh của Đức Chúa Trời, nếu không chúng ta sẽ không bao giờ có được sự hòa thuận trong gia đình. Người vợ, nếu có Thánh Linh của Đấng Christ, sẽ cẩn thận với lời nói của mình; Cô ấy sẽ làm chủ tinh thần của mình, cô ấy sẽ phục tùng và cô ấy sẽ không cảm thấy mình là nô lệ mà là người bạn đồng hành của chồng. Nếu chồng là tôi tớ Đức Chúa Trời thì không được làm chủ vợ; nó sẽ không tùy tiện và chính xác. Lòng nhiệt thành mà chúng ta trân trọng tình cảm gia đình không bao giờ là quá mức, vì nếu Thánh Thần của Chúa ngự ở đó, thì gia đình giống như Thiên đường... Nếu một người phạm sai lầm, người kia sẽ thực hiện lòng khoan dung Kitô giáo thay vì lạnh lùng đẩy lùi. Thư 18, 1891.

Cả chồng và vợ đều không nên nghĩ tới việc độc đoán cai trị lẫn nhau. Đừng cố gắng áp đặt mong muốn của bạn lên nhau. Không thể làm được điều này mà vẫn giữ được tình yêu thương lẫn nhau. Hãy tử tế, kiên nhẫn, nhịn nhục, nhã nhặn và đầy quan tâm lẫn nhau. Nhờ ân sủng của Chúa, bạn có thể thành công trong việc làm cho nhau hạnh phúc, như bạn đã hứa trong lời thề hôn nhân. Khoa học về cuộc sống tốt đẹp, tr. 361.

Mỗi người phải tự nguyện nhượng bộ

Trong hôn nhân, đàn ông và phụ nữ đôi khi cư xử như những đứa trẻ vô kỷ luật, ngang ngược. Chồng muốn đúng, vợ cũng muốn đúng, cả hai đều không muốn nhượng bộ. Tình trạng như vậy chỉ có thể dẫn tới sự bất hạnh lớn hơn. Cả hai vợ chồng đều phải sẵn sàng từ bỏ ý kiến của mình. Không thể có hạnh phúc chừng nào cả hai vẫn kiên trì làm theo ý mình. Bản thảo 31, 1911.

Trừ khi đàn ông và phụ nữ đã học về Chúa Kitô, sự hiền lành và khiêm nhường của Ngài sẽ bộc lộ tinh thần vô lý và bốc đồng thường biểu hiện ở trẻ em. Kẻ mạnh và vô kỷ luật sẽ tìm cách thống trị. Những người như vậy nên nghiên cứu lời của Phao-lô: "Khi tôi còn là một cậu bé, tôi nói như một cậu bé, tôi cảm thấy như một cậu bé, tôi nói như một cậu bé; nhưng khi đã trưởng thành, tôi chấm dứt những điều ấu trĩ". I Cô-rinh-tô 13:11. Thư 55, 1902.

Chúa Kitô trong mọi trái tim sẽ dẫn đến sự hiệp nhất

Nếu ý Chúa được thực hiện, vợ chồng sẽ tôn trọng nhau và vun đắp tình yêu thương, sự tin cậy. Bất cứ điều gì làm xáo trộn sự bình yên, đoàn kết của gia đình đều phải kiên quyết trấn áp, vun trồng lòng nhân ái, tình yêu thương. Người nào thể hiện tinh thần nhân ái, nhịn nhục và yêu thương sẽ nhận thấy tinh thần tương tự được phản ánh lại trong mình.

Nơi nào Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự trị, sẽ không có những lời nói không đúng mực liên quan đến mối quan hệ hôn nhân. Nếu Chúa Kitô thực sự được hình thành trong niềm hy vọng vinh quang, thì sẽ có sự hiệp nhất và tình yêu thương trong gia đình. Đấng Christ ngự trong lòng người vợ sẽ hòa hợp với Đấng Christ ngự trong lòng người chồng. Họ sẽ cùng nhau chiến đấu để đến được những dinh thự mà Chúa Kitô đã chuẩn bị cho những ai yêu mến Ngài. Dấu hiệu của Thời đại, ngày 14 tháng 11 năm 1892.

Nơi để thiết lập nhà?

Khi chọn nơi ở, Chúa muốn chúng ta trước hết xem xét những ảnh hưởng đạo đức và tôn giáo sẽ xung quanh chúng ta và gia đình chúng ta. Tổ phụ và các nhà tiên tri, tr. 169.

Chúng ta phải chọn cách chung sống thuận lợi nhất cho sự tiến bộ tâm linh của mình, tận dụng mọi sự giúp đỡ trong tầm tay của mình; vì Satan sẽ đặt ra nhiều chướng ngại vật để làm cho cuộc hành trình hướng tới Thiên Đàng của chúng ta trở nên chông gai nhất có thể. Có lẽ chúng ta bị đặt vào tình thế khó khăn, vì nhiều người không thể có được môi trường như họ mong muốn; Tuy nhiên, chúng ta không nên tự nguyện tiếp xúc với những ảnh hưởng bất lợi cho sự phát triển cá tính của người tín đồ Đấng Christ. Khi bản phận kêu gọi chúng ta làm như vậy, chúng ta phải hết sức cảnh giác và cầu nguyện, để nhờ ân sủng của Chúa Kitô, chúng ta có thể vượt lên trên sự hư nát.

Thông Điệp Gửi Giới Trẻ, tr. 419.

Phúc âm... dạy chúng ta coi trọng mọi thứ theo giá trị hợp lý của chúng, và dành hết nỗ lực của mình cho những thứ có giá trị lớn nhất - những thứ sẽ còn lại. Những người chịu trách nhiệm chọn nhà cần có bài học này. Họ không được để mình đi quá xa mục tiêu cao nhất. ...

Khi tìm kiếm một vị trí cho một ngôi nhà, hãy để mục đích này dẫn dắt sự lựa chọn. Đừng để bị chi phối bởi ham muốn giàu có, những mệnh lệnh của thời trang hay phong tục của xã hội. Hãy xem xét điều gì sẽ đóng góp tốt nhất cho sự đơn giản, tinh khiết, sức khỏe và giá trị thực sự. ...

Thay vì sống ở nơi chỉ có thể nhìn thấy tác phẩm của con người, nơi mà những gì bạn thấy và nghe thường gợi lên những ý nghĩ xấu xa, nơi sự hỗn loạn và bối rối tạo ra sự mệt mỏi và bồn chồn, hãy đến một nơi mà bạn có thể chiêm ngưỡng công trình của Chúa. Tìm kiếm sự tĩnh lặng của tinh thần trong vẻ đẹp, sự tĩnh lặng và yên bình của thiên nhiên. Nghỉ ngơi

nhìn vào những cánh đồng xanh, những cánh rừng và những ngọn đồi. Hãy ngược mắt lên bầu trời xanh, không bị che khuất bởi khói bụi của các thành phố, và hít thở bầu không khí thiên đường và tràn đầy sinh lực. Khoa học về cuộc sống tốt đẹp, trang. 363, 366 và 367.

Ngôi nhà đầu tiên

Ngôi nhà của cha mẹ đầu tiên của chúng ta phải là hình mẫu cho những ngôi nhà khác, khi con cái của họ rời đi để chiếm giữ Trái đất. Ngôi nhà đó, được chính bàn tay Chúa làm đẹp, không phải là một cung điện xa hoa. Con người, với lòng kiêu hãnh, thích thú với những tòa nhà nguy nga và sang trọng, cũng như vinh quang trong những công trình do chính tay họ làm ra; nhưng Chúa đã đặt Adam vào một khu vườn. Đây là địa chỉ của anh ấy. Bầu trời xanh là mái vòm của nó; trái đất, với những bông hoa mỏng manh và thảm cỏ sống, là vỉa hè của nó; và những cành lá của những cây xinh đẹp làm mái nhà. Trên các bức tường của nó treo những đồ trang trí lộng lẫy nhất - tác phẩm của Artistic vĩ đại và bậc thầy. Trong môi trường mà cặp thánh này đã sống, có một bài học cho mọi thời đại, bài học rằng hạnh phúc đích thực được tìm thấy, không phải ở sự thỏa mãn lòng kiêu hãnh và xa hoa, mà ở sự hiệp thông với Thiên Chúa qua các công trình sáng tạo của Ngài. Nếu con người ít chú ý hơn đến những thứ nhân tạo và trau dồi sự đơn giản hơn, họ sẽ ở vị thế tốt hơn nhiều để đáp ứng mục đích của Đức Chúa Trời trong sự sáng tạo của Ngài. Kiêu ngạo và tham vọng không bao giờ được thỏa mãn; Nhưng những người thực sự khôn ngoan sẽ tìm thấy niềm vui thực sự và cao quý trong những nguồn vui mà Chúa đã đặt trong tầm tay của mọi người. Tổ phụ và các nhà tiên tri, tr. 49 và 50.

Ngôi Nhà Chúa Chọn Cho Con Ngài

Chúa Giêsu đến thế gian này để thực hiện công việc vĩ đại nhất từng được thực hiện giữa loài người. Ngài đến với tư cách là sứ giả của Thiên Chúa, để chỉ cho chúng ta cách sống nhằm đạt được những kết quả tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Những điều kiện mà Chúa Cha vô hạn đã chọn cho Con của Ngài là gì? Một nơi ở hẻo lánh trên đồi Galilê; một ngôi nhà được duy trì bằng lao động lương thiện và đáng kính; cuộc sống đơn giản; đấu tranh hàng ngày với những khó khăn, thử thách; sự từ bỏ bản thân, tính tiết kiệm và sự phục vụ kiên nhẫn, được thực hiện với sự hài lòng; giờ học với Mẹ Người, với cuộn Kinh Thánh mở ra; sự thanh bình của bình minh hay hoàng hôn trong màu xanh của thung lũng; mục vụ thiêng liêng của thiên nhiên; nghiên cứu về sự sáng tạo và quan phòng; sự hiệp thông của linh hồn với Thiên Chúa: đó là những điều kiện và cơ hội trong những năm đầu đời của Chúa Giêsu. Khoa học về cuộc sống tốt đẹp, trang. 365 và 366.

Ở miền đất hứa, kỷ luật bắt đầu từ nơi hoang dã được tiếp tục trong những hoàn cảnh thuận lợi cho việc hình thành những thói quen tốt. Người dân không tụ tập ở thành phố, nhưng mỗi gia đình đều có đất riêng, đảm bảo cho mọi người phước lành lành mạnh của cuộc sống tự nhiên, không biến thái. Khoa học về cuộc sống tốt đẹp, tr. 280.

Mối nguy hiểm của cuộc sống đô thị

Cuộc sống ở thành phố là giả dối và giả tạo. Niềm đam mê kiếm tiền mãnh liệt, cơn lốc kích động và sự vội vã của niềm vui, khao khát phô trương, xa hoa và ngông cuồng, tất cả đều là những thế lực, đối với đa số nhân loại, làm chệch hướng tinh thần khỏi mục đích thực sự của cuộc sống. Họ mở ra cánh cửa cho hàng ngàn tệ nạn. Những điều này tạo ra một sức mạnh gần như không thể cưỡng lại được đối với tuổi trẻ. Một trong những cám dỗ tinh vi và nguy hiểm nhất tấn công trẻ em và thanh thiếu niên ở thành thị là ham muốn các thú vui. Có rất nhiều ngày nghỉ lễ; các trò chơi và cuộc đua ngựa thu hút hàng ngàn người, và sự thỏa mãn và niềm vui dồn dập kéo họ ra khỏi những nghĩa vụ tinh tảo của cuộc sống. Số tiền lẻ ra phải được tiết kiệm cho những mục đích tốt đẹp hơn lại bị lãng phí vào việc giải trí. Khoa học về cuộc sống tốt đẹp, tr. 364.

Môi trường vật chất của các thành phố thường là mối nguy hiểm cho sức khỏe. Thường xuyên phải chịu

Tiếp xúc với bệnh tật, không khí ô nhiễm, nước và thực phẩm không tinh khiết, nhà ở đông đúc, tối tăm và không lành mạnh là một số tệ nạn phải đối mặt.

Đó không phải là ý định của Chúa để người dân tập trung vào các thành phố; chen chúc trong các khu chung cư. Ngay từ đầu, Ngài đã đặt cha mẹ đầu tiên của chúng ta vào giữa những khung cảnh và âm thanh tuyệt đẹp mà Ngài muốn chúng ta vui mừng hôm nay. Chúng ta càng hòa hợp với kế hoạch ban đầu của Chúa thì vị thế của chúng ta trong việc phục hồi và bảo tồn sức khỏe sẽ càng thuận lợi hơn. Khoa học về cuộc sống tốt đẹp, tr. 365.

Các thành phố đầy cám dỗ. Chúng ta phải lên kế hoạch cho công việc của mình theo cách có thể giữ cho những người trẻ tuổi của chúng ta tránh xa sự ô nhiễm này càng tốt. Cuộc sống đồng quê, tr. 30.

Trẻ em và thanh thiếu niên phải được bảo vệ cẩn thận. Họ phải được tránh xa những trung tâm tội ác ở các thành phố của chúng ta. Cuộc sống đồng quê, tr. 12.

Đã gần đến lúc các thành phố lớn sẽ bị phá hủy và tất cả phải được cảnh báo về những cuộc phán xét sắp tới này. Truyền giáo, tr. 29.

Ôi, ước gì dân của Đức Chúa Trời có cảm giác về sự hủy diệt sắp xảy ra của hàng ngàn thành phố giờ đây gần như bị thờ hình tượng! Tạp chí và Herald, ngày 10 tháng 9 năm 1903.

Vì lòng yêu thích lợi lộc và lợi lộc thế gian

Điều thường xảy ra là cha mẹ không cẩn thận trong việc bao bọc con cái mình với những ảnh hưởng có lợi. Khi chọn nhà, họ nghĩ nhiều đến lợi ích trần tục hơn là bầu không khí xã hội và đạo đức, và con cái họ hình thành những mối liên hệ không thuận lợi cho việc phát triển lòng đạo đức và hình thành tính cách ngay thẳng. ...

Hỡi những người cha lên án dân Ca-na-an dâng con mình cho Mô-lóc, các ông đang làm gì vậy? Bạn đang dâng một lễ vật thậm chí còn quý giá hơn cho vị thần Mammon của bạn; và khi con cái của bạn lớn lên với tính cách không thân thiện và không có tình yêu thương, khi chúng bộc lộ sự bất kính và có xu hướng không chung thủy, bạn đổ lỗi cho đức tin mà bạn tuyên xưng vì nó không thể cứu được chúng. Bạn đang gạt những gì bạn đã gieo - kết quả của việc bạn ích kỷ yêu thế gian và bỏ bê những nguồn ân sủng. Bạn đã đưa gia đình mình đến những nơi cám dỗ; và hòm bia của Đức Chúa Trời, vinh quang và sự bảo vệ của bạn, bạn không coi là cần thiết; và Chúa đã không làm phép lạ để giải cứu con cái bạn khỏi cám dỗ.

Lời chứng thực, tập. 5, tr. 320.

Không có một gia đình nào trong hàng trăm gia đình được hưởng lợi về thể chất, tinh thần hoặc tinh thần khi sống ở thành phố. Niềm tin, tình yêu, hy vọng, hạnh phúc có thể đạt được tốt hơn nhiều ở những nơi xa xôi, nơi có đồng ruộng, núi non và cây cối. Đưa con bạn ra khỏi cảnh vật và âm thanh của thành phố, xa tiếng ồn của xe cộ, tâm trí của chúng sẽ trở nên khỏe mạnh hơn. Sẽ dễ dàng hơn để họ ghi nhớ lẽ thật của Lời Chúa. Bản thảo 76, 1905.

Đã đến lúc từ bỏ các thành phố

Thông điệp của tôi là: Hãy đưa gia đình các bạn rời khỏi thành phố. Cuộc sống đồng quê, tr. 30.

Đã đến lúc, khi Chúa mở đường, các gia đình phải rời khỏi thành phố. Những đứa trẻ phải được đưa về nước. Cha mẹ nên tìm một nơi thích hợp khi nguồn lực của họ cho phép. Ngôi nhà tuy nhỏ nhưng vẫn có đủ đất để canh tác. Cuộc sống đồng quê, tr. 24.

Trước khi hình phạt nghiêm khắc xảy ra với cư dân trên Trái đất, Chúa mời gọi tất cả những người Israel chân chính hãy chuẩn bị cho sự kiện này. Với các bậc cha mẹ, Ngài gửi lời cảnh báo đáng báo động: Hãy tập hợp con cái lại tại nhà của các con; hãy tách họ ra khỏi những kẻ coi thường các điều răn của Đức Chúa Trời, những kẻ dạy dỗ và làm điều ác. Tôi rời khỏi các thành phố lớn càng nhanh càng tốt. Lời chứng thực, tập. 6, tr. 195.

Cha mẹ có thể mua những tài sản nhỏ ở nông thôn, đất để trồng trọt, nơi họ có thể có vườn cây ăn trái và nơi họ có thể trồng rau và trái cây nhỏ thay thế cho thịt, điều này rất có hại cho dòng máu quan trọng chảy trong huyết quản. Ở những nơi này

Trang 140

trẻ em sẽ không bị bao quanh bởi những ảnh hưởng xấu của cuộc sống thành thị. Đức Chúa Trời sẽ giúp dân Ngài tìm được những ngôi nhà này ở bên ngoài thành phố. Y học và sự cứu rỗi, tr. 310.

Một mảnh đất và một ngôi nhà tiện nghi

Bất cứ khi nào có thể, nhiệm vụ của cha mẹ là xây dựng những ngôi nhà ở nông thôn cho con cái của họ. Cuộc sống đồng quê, tr. 12.

Những người cha, người mẹ sở hữu một mảnh đất và một ngôi nhà tiện nghi là những vị vua và hoàng hậu. Các nguyên tắc cơ bản của Giáo dục Cơ đốc, tr. 327

Đừng coi đó là sự thiếu thốn khi các con bị kêu gọi rời thành phố để về nông thôn. Có những phước lành phong phú đang chờ bạn chiếm đoạt chúng. Cuộc sống đồng quê, tr. 14.

Nhiều lần Chúa đã chỉ thị rằng dân chúng ta nên đưa gia đình của họ ra khỏi thành phố và đến vùng quê nơi họ có thể tự sản xuất lương thực; vì sau này vấn đề mua bán sẽ rất nghiêm trọng. Bây giờ chúng ta phải bắt đầu chú ý đến lời chỉ dẫn đã được đưa ra vô số lần: Rời khỏi thành phố để về vùng nông thôn, nơi nhà cửa không đông đúc, và nơi bạn sẽ không bị kẻ thù can thiệp. Cuộc sống ở quê hương, trang. 9 và 10.

Trong sâu thẳm Trái đất có những phước lành tiềm ẩn dành cho những ai có lòng dũng cảm, sự sẵn sàng và sự kiên trì để thu thập kho báu của mình. ... Nhiều nông dân đã không thu được đủ lợi nhuận từ đất vì họ đảm nhận công việc

như thể đó là một nghề hèn hạ; Họ không thấy rằng điều đó mang lại phước lành cho bản thân và gia đình họ. Nguyên tắc cơ bản của giáo dục Kitô giáo, trang. 326 và 327.

Lời khuyên cho người dân thành phố

Sẽ tốt hơn nếu bạn gạt bỏ những bối rối và lo lắng của mình và tìm kiếm một nơi ẩn dật ở vùng nông thôn, nơi không có những ảnh hưởng mạnh mẽ làm băng hoại đạo đức của một chàng trai trẻ. Đúng là bạn sẽ không hoàn toàn thoát khỏi những thất bại và lo lắng trên chiến trường; nhưng bạn sẽ tránh được nhiều tệ nạn và đóng cửa trước lũ cám dỗ đang đe dọa thống trị tâm hồn con cái bạn.

Họ cần nghề nghiệp và sự đa dạng. Sự đơn điệu của ngôi nhà khiến họ lo lắng và bồn chồn, họ có thói quen hòa nhập với những đứa trẻ nghiệp nghiệp của thành phố, từ đó phải học đường phố. ...

Sống ở nông thôn sẽ có lợi cho họ; Cuộc sống năng động ngoài trời phát triển sức khỏe của cả tâm trí và cơ thể.

Họ nên có một khu vườn để trồng trọt, nơi họ có thể tìm được công việc thú vị và hữu ích. Việc nghiên cứu về thực vật và hoa có xu hướng cải thiện sở thích và khả năng phán đoán, trong khi sự quen thuộc với sự sáng tạo đẹp đẽ và hữu ích của Chúa có ảnh hưởng cao quý và tinh luyện đối với tâm trí, đưa tâm trí đến với Đấng Tạo Hóa và Chúa của mọi người. Lời chứng thực, tập. 4, tr. 136.

Công việc kích hoạt trí óc, rèn luyện tính cách

Khi xới đất, người công nhân có suy nghĩ sẽ khám phá ra rằng những kho báu mà anh ta ít nghi ngờ đang hiện ra trước mắt mình. Không ai có thể thành công trong lĩnh vực nông nghiệp hoặc làm vườn nếu không quan tâm đúng mức đến luật pháp liên quan đến những vấn đề này. Cần phải nghiên cứu nhu cầu đặc biệt của từng giống cây trồng.

Các giống khác nhau đòi hỏi đất và cách trồng khác nhau; và việc tuân thủ pháp luật điều chỉnh từng giống này là điều kiện để thành công. Cần phải chú ý trong quá trình cấy ghép để thậm chí không có một rễ con nào bị cản trở hoặc đặt nhầm chỗ; chăm sóc cây, cắt tỉa và tưới nước, che nắng ban ngày và sương giá; loại bỏ cỏ dại, bệnh tật và côn trùng gây hại; khuyến khích chung - tất cả tác phẩm này không chỉ dạy những bài học quan trọng liên quan đến sự phát triển tính cách mà bản thân nó còn là phương tiện để phát triển đó. Việc rèn luyện tính thận trọng, kiên nhẫn, chú ý đến từng chi tiết, tuân thủ luật pháp sẽ truyền tải một bài học rất cần thiết. Sự tiếp xúc thường xuyên với bí ẩn của cuộc sống và sự quyến rũ của thiên nhiên, cũng như sự dịu dàng được khơi dậy khi phục vụ những điều đẹp đẽ do Chúa tạo ra, có xu hướng đánh thức tinh thần, thanh lọc và nâng cao nhân cách. Giáo dục, trang. 111 và 112.

Chúa sẽ hướng dẫn và dạy dỗ

Người đã dạy A-đam và Ê-va ở vườn Ê-đen cách chăm sóc khu vườn cũng muốn hướng dẫn loài người ngày nay. Có sự khôn ngoan dành cho người cây, trồng và gieo hạt. Trái đất có những kho báu ẩn giấu, và Chúa muốn hàng ngàn, hàng vạn người đang chen chúc trong các thành phố làm việc trên đất để cơ hội kiếm được một món tiền nhỏ. ... Những người đưa gia đình về vùng nông thôn sẽ đặt họ ở nơi họ sẽ ít bị cám dỗ hơn. Những đứa trẻ ở cùng cha mẹ yêu mến và kính sợ Thiên Chúa về mọi mặt sẽ được học hỏi từ Thầy vĩ đại, Đấng là nguồn mạch và nguồn gốc của sự khôn ngoan. Họ có cơ hội thuận lợi hơn nhiều để trở nên phù hợp với vương quốc Thiên đàng. 326.

Kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho đất Y-sơ-ra-ên

Vì không vâng lời Đức Chúa Trời, A-đam và Ê-va đã mất vườn Ê-đen, và vì tội lỗi mà cả Trái đất bị nguyên rủa. Nhưng nếu dân Chúa làm theo chỉ dẫn, đất đai của họ sẽ được khôi phục lại màu mỡ và tươi đẹp. Chính Đức Chúa Trời đã ban cho họ những lời dạy về việc canh tác đất và họ nên hợp tác để khôi phục nó. Do đó, toàn bộ trái đất, dưới sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời, sẽ trở thành một bài học cụ thể về lẽ thật tâm linh. Để tuân theo luật đạo đức của Ngài, trái tim của mọi người phải phản ánh những đặc tính của nhân cách Ngài. Các dụ ngôn của Chúa Giêsu, tr. 289.

Những Bài Học Tâm Linh Trong Cuộc Sống Hàng Ngày

Chúa đã bao quanh chúng ta với bức tranh toàn cảnh tuyệt đẹp của thiên nhiên để thu hút và khiến tâm hồn chúng ta thích thú. Ý định của Ngài là chúng ta kết nối những vinh quang của thiên nhiên với đặc tính của Ngài. Nếu chúng ta trung thành nghiên cứu cuốn sách về thiên nhiên, chúng ta sẽ thấy đó là một cánh đồng phong phú để chiêm ngưỡng tình yêu và quyền năng vô hạn của Thiên Chúa. Thông Điệp Gửi Giới Trẻ, tr. 365.

Đấng Christ không chỉ kết nối những lời dạy của Ngài với ngày nghỉ ngơi mà với tuần làm việc. ...Trong việc cày và trong trong việc gieo, cày và gặt, dạy chúng ta thấy mình họa về công việc ân điển của Ngài trong tâm lòng. Ông mong muốn rằng trong mọi công việc hữu ích và trong mọi mối liên hệ của cuộc sống, chúng ta đều tìm thấy một bài học về lẽ thật thiêng liêng. Khi đó hoạt động thường ngày của chúng ta sẽ không còn thu hút sự chú ý của chúng ta khiến chúng ta quên mất Thiên Chúa nữa; sẽ liên tục nhắc nhở chúng ta về Đấng Tạo Hóa và Đấng Cứu Chuộc. Ý nghĩ về Chúa, giống như một sợi chỉ vàng, sẽ được dệt vào mọi mối quan tâm và công việc gia đình của chúng ta. Đối với chúng ta, vinh quang của thánh nhan Ngài sẽ lại ngự trên khuôn mặt thiên nhiên.

Chúng ta sẽ học những bài học mới về lẽ thật thiên thượng và trở nên giống với sự thanh khiết của Ngài. Các dụ ngôn của Chúa Giêsu, tr. 26 và 27.

Những quy luật giống nhau chi phối thiên nhiên và nhân loại

Thầy vĩ đại đưa người nghe của Ngài tiếp xúc với thiên nhiên, để nghe tiếng nói trong vạn vật; và khi trái tim họ trở nên nhạy cảm và tinh thần của họ ở trong tâm trạng dễ tiếp thu, Ngài đã giúp họ giải thích những lời dạy tâm linh về những cảnh tượng mà Ngài đã nhìn thấy. ...

Trong sự giảng dạy của Ngài

có điều gì đó khiến mọi tâm trí quan tâm, thu hút mọi trái tim. Như vậy, công việc hàng ngày thay vì chỉ là một công việc thường ngày vất vả, tước bỏ những suy nghĩ cao siêu, lại được soi sáng và nâng đỡ bởi những ký ức thường trực về những điều thiêng liêng và vô hình.

Đây là cách chúng ta phải dạy. Xin cho trẻ em học cách nhìn thiên nhiên như một biểu hiện của tình yêu và sự khôn ngoan của Thiên Chúa; nguyện ý nghĩ về Ngài hòa quyện với chim, hoa và cây cối; hãy để mọi thứ hữu hình trở thành người diễn giải những điều vô hình, và mọi sự kiện trong cuộc sống đều là phương tiện giảng dạy thiêng liêng.

Do đó, bằng cách học những bài học về mọi vật được tạo ra và trong mọi trải nghiệm của cuộc sống, hãy chứng tỏ rằng những quy luật chi phối sự vật trong tự nhiên và các sự kiện của cuộc sống cũng giống như những quy luật chi phối chúng ta; đã được ban cho vì lợi ích của chúng ta, và chỉ khi tuân theo chúng, chúng ta mới có thể tìm thấy hạnh phúc và thành công thực sự. Giáo dục, trang. 102 và 103.